



รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สอนอบคุณชาติ

ข่าวรามคำแหง

เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ฉบับที่ ๑
ปีที่ ๒๑

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ราคา ๑๕ สตางค์

ข่าวรามคำแหงย่างเข้าสู่ปีที่ 21

ข่าวรามคำแหงฉบับนี้
ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตทุกคนที่พร้อมใจ
เป็นสื่อกลางทางใจของมหาวิทยาลัย

ขอชื่นชมและดีใจที่
นิสิตทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสื่อ
โดยอาศัยความร่วมมือจาก
นิสิตทุกคน

ขอชื่นชมและดีใจที่
นิสิตทุกคนที่พร้อมใจ
เป็นสื่อกลางทางใจของ
มหาวิทยาลัย

ขอชื่นชมและดีใจที่
นิสิตทุกคนที่พร้อมใจ
เป็นสื่อกลางทางใจของ
มหาวิทยาลัย

ขอชื่นชมและดีใจที่
นิสิตทุกคนที่พร้อมใจ
เป็นสื่อกลางทางใจของ
มหาวิทยาลัย

ขอชื่นชมและดีใจที่
นิสิตทุกคนที่พร้อมใจ
เป็นสื่อกลางทางใจของ
มหาวิทยาลัย



สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดการสัมมนาของ ม.ร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมออกคิดเซอร่าตัน การสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ จัดโดยภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2534

ปลัดทบวงฯ เปิดศูนย์วิจัยฯ คณะรัฐศาสตร์

ตามที่คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา และศูนย์สารสนเทศนั้น คณะรัฐศาสตร์ จะมีพิธีเปิดหน่วยงานดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2534 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน



ความร่วมมือทางวิชาการ ศาสตราจารย์ SUSUMU HOSOKAWA แห่งมหาวิทยาลัย KAGAWA และดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารสมาคม NIRPON ACADEMY OF MANAGEMENT EDUCATION (NAME) ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอโครงการเพื่อความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองศาสตราจารย์ วิรัช สงวนวงค์วาน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ร. เป็นเจ้าภาพร่วมสนทนา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2534

ลงทะเบียนสอบข้อภาค 2 และ 5 วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม นี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน สอบข้อของภาค 2 และภาค ๓ รุ่น ปีการศึกษา 2533 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2534 ที่ ม.ร. โดยไม่มีการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และกำหนดการสอบข้อ ระหว่างวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2534 สำหรับกระบวนวิชาที่ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบข้อครั้งนี้ ต้องเป็นกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ และขาดสอบหรือสอบตก ภาค 2 และภาค ๓ รุ่น ปีการศึกษา 2533 (ตาม)



สัมภาษณ์อธิการบดี



รองศาสตราจารย์ชู้ศักดิ์ ศิริโน
อธิการบดี ม.ว.

●เท่าที่ท่านอธิการบดีบริหารงานมาเกือบ 2 ปี มีอะไรจะชี้แจงให้ประชากรทราบถึงงานที่ท่านดำเนินการไปแล้วบ้าง

อธิการบดี ผมคิดว่าสิ่งที่ทำไปนั้นคงดูได้ในแง่นโยบาย นโยบายที่สำคัญผมก็แยกแยะให้เห็นเป็นเรื่อง ๆ เช่น วิชาการ การบริหารบุคคล สวัสดิการ นักศึกษา และอาคารสถานที่ เป็นต้น สิ่งสำคัญในด้านวิชาการ ผมเข้ามาก็ได้แก้ไขปัญหาเรื่องระบบการศึกษา คงยังจำกันได้ว่าจะอะไรมาก่อนหน้านั้น เราได้รับการทักท้วงจากทบวง ฯ ในเรื่อง 8 ปี 12 ปี ผมก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไปแล้ว ที่ผมอยากจะเน้นอีกก็คือเรื่องวิชาการนั้น ผมถือหลักในเชิงนโยบายว่า เราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามที่สิ่งที่เป็นวิชาการความจริงแล้วอยู่ที่ตัวครูอาจารย์ อยู่ที่คณะ อยู่ที่ภาควิชา นโยบายทางวิชาการส่วนใหญ่ที่ผมทำไปจะมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเป็นหลักกว่า หมายความว่าถ้าคณะภาควิชาที่มีความพร้อม ในด้านใด ผมก็ยินดีสนับสนุนทุกรูปแบบที่อยู่ในแผนการศึกษาฯ และมีความเป็นไปได้ในแง่ของการพัฒนา จะสังเกตเห็นได้ว่า ถ้าคณะนี้จะเปิดภาควิชาใหม่ จะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน จะเปิดสาขาวิชาใหม่ ผมสนับสนุนเต็มที่และก็ทำก็มาจนขณะนี้ผมเรียนได้ว่า แผน ฯ 7 เราได้รับการบรรจุ สาขาวิชาใหม่ในระดับปริญญาตรี 24 สาขาวิชา ในระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ได้จัดตั้งภาควิชาใหม่ ได้สถาปนาคณะใหม่ 3 สถาบันคือ สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันการแปล และถึงได้บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสถาบันอื่น

ที่ผมอยากจะทำเพิ่มเติมก็คือ การทำตรงนี้ในแง่ นโยบาย เราจะต้องทำให้ออกต้องตามระบบ ตามหลักเกณฑ์ ผมอยากจะทำก่อนประวัติศาสตร์ว่า เมื่อก่อนผมจะมารับหน้าที่ คงจำได้ว่า พูดกันว่า วามค่าแห่งมีตั้งหลายคณะทั้งคณะเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว คณะนิติศาสตร์ และคณะต่าง ๆ มากมาย ผมก็เคยบอกว่าจะแก้ที่นั่นมันเปิดได้ในระดับสภามหาวิทยาลัย แต่จริงๆ แล้วการเปิดคณะต้องไปทบวง ฯ ต้องอยู่ในแผน ฯ และมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมายจนสุดท้ายก็ต้องมาเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผมเข้ามาผมก็สานต่อในจุดนี้ ในที่สุดคณะที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผน ฯ 7 คือ คณะเทคโนโลยี เพื่อคณะเดียว ผมขอคณะนิติศาสตร์ ททบวง ฯ ก็บอกว่าเป็นสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ก่อน ผมขอคณะทางด้านบริหารธุรกิจ เขาก็บอกว่าน่าจะเปิดสาขา

วิชาไปก่อน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมจริง ๆ

เพราะฉะนั้นนโยบายทางด้านวิชาการส่วนใหญ่ ผมจะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละคณะมีความพร้อม ได้มีการดำเนินงานอย่างมีระบบถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เมื่อเข้ามาผมก็ผลักดันในเรื่องปริญญาโทต่อ ขณะนี้ก็พยายามประสานกับทบวง ฯ ททบวง ฯ ก็บอกให้รอหน่อยนะ รอแผน ฯ 7 ก็หมายความว่าหลายหลักสูตรในระดับปริญญาโทได้รับการพิจารณาจากกรมการทบวง ฯ แล้ว เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์บางสาขาวิชา แม้กระทั่งสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ ก็ทราบว่าเป็นเร็ว ๆ นี้คงจะได้รับพิจารณาจากทบวง ฯ ผมได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าในแผน ฯ 7 ปริญญาโทเราได้รับการบรรจุอยู่ในแผนซึ่ง 22 สาขาวิชา โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบและบริหารงาน

สิ่งที่ทำไปแล้วในทางวิชาการที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยคือ การพยายามจัดรูปแบบตำราให้มีประสิทธิภาพ ให้มีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อความเป็นตลาดวิชาของราคาค่าแพงมากขึ้น มีคณะกรรมการซื้อกรรสอนรับผิดชอบ ขณะนี้เราก็มีรูปแบบตำราใหม่ออกมาแล้ว ตำรานั้นก็มีหลายลักษณะ ซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านคงรับทราบแล้ว หรือขอทราบรายละเอียดได้จากคณะกรรมการซื้อกรรสอน ผมทราบว่ามีความอาจารย์ที่หลายท่านที่เริ่มเขียนตำราในรูปแบบใหม่นี้กันแล้ว ตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าจะทำอย่างไรที่มหาวิทยาลัยจะระดมความคิดความร่วมมือนองครูบาอาจารย์ ให้มาพัฒนาวิชาการของเรา พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ผมเรียนแล้วว่านโยบายทางวิชาการที่ทำไปแล้ว เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุน และยังคงยืนยันว่า วิชาการอยู่ที่ภาควิชา อยู่ที่คณะ ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกัน

สำหรับขั้นสวัสดิการส่วนใหญ่ที่ทำไปแล้วตามนโยบาย เช่น สวัสดิการที่อยู่อาศัย การเพิ่มวงเงินกู้สำหรับด้านสวัสดิการ ส่วนใหญ่ก็ดำเนินการตามนโยบายไปแล้ว เช่น เปิดโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 3 ครั้งและเพิ่มวงเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท ให้ความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกจ้างบวราไต้เองโครงการ, จัดให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรโดยทันทีเมื่อยื่นหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว, จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติเหตุต่าง ๆ, ปรับปรุงสวัสดิการ การขอใช้รถยนต์ไปในงานพิธีต่าง ๆ เช่น สมรสอุปสมบท หรือ ฉาปนกิจ ให้ครอบครัวของข้าราชการ, จัดกิจกรรมและส่งเสริมกีฬาของอาจารย์ข้าราชการ ตลอดจนมีกิจกรรมทางด้านนันทนาการในวันหยุดราชการโดยการจัดทัศนศึกษาระยะสั้น

ส่วนทางด้านสวัสดิการนักศึกษา ได้ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศในหอสมุดในวงเงิน 15 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากทบประมาณแผ่นดิน, จัดสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินเพื่อลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น, จัดตั้งศูนย์เพิ่มประจำจัดเรียน, ปรับปรุงโรงอาหารใหญ่โดยติดตั้งพัดลม ฟูฟั้นหิน อ่อนแ่ระบบน้ำเสียใหม่ จัดสถานที่สำหรับดูหนังสื่อการสอน

ได้ตั้ง KLB ได้ตั้ง SAB และขณะนี้เปิดบริการอีกแห่งหนึ่งคือ ได้ตั้ง 5 ชั้นหลังใหม่ชื่อตั้ง VPO (ตึกเวียงมา) โดยมีนักกรรมการโรงดูแลห้องน้ำ ฟองสั่ม และมีเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย จัดทำวงแหวนสื่อหนังสือสอบ มีบริการตรวจสอบผลการสอบและตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Bar code นอกจากนี้ยังขณะนี้มีมหาวิทยาลัยยังได้อนุญาตให้ธนาคารกรุงไทย เข้าที่เพื่อติดตั้งเครื่อง A.T.M. ที่หน้าตึกสำนักงานอธิการบดีเพื่อบริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั่วไปอีกด้วย

ด้านการบริหารงานบุคคลก็ทำไปแล้วหลายเรื่องที่เป็นรูปธรรมและตามนโยบายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริทรงานบุคคลนั้น ผมให้ความเคารพและให้อิสระแก่คณะ/สำนักในการคิดและตัดสินใจ ผมจะไม่เข้าไปแทรกแซง ซึ่งผมก็คิดว่าผมได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ในส่วนนี้ ผมได้พยายามขออัตราค่าจ้างบคตซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมาได้ตั้ง 123 อัตรา มากที่สุดเท่าที่เคยได้มา และปี 2535 คาดว่าจะได้อีกประมาณ 75 อัตรา นอกจากนั้นเพื่อความมั่นคงของลูกจ้างบวราได้ปัจจุบัน เมื่อลูกจ้างคนใดสอบบรรจุได้เป็นข้าราชการแล้ว หรือขอลาออกไปด้วยความสมัครใจเพื่อประกอบอาชีพอื่น ๆ อัตราจ้างเหล่านี้ เราจะไม่บรรจุคนใหม่เข้ามาขอเงินอัตราที่จำเป็นเพียง 2-3 อัตราเท่านั้นจนทำให้ขณะนี้มีอัตราว่างมากกว่า 200 อัตราแล้ว ซึ่งผมจะเสนออุปต่อไปเพื่อเป็นการลดภาระของมหาวิทยาลัยในอนาคต และเพื่อความอยู่รอดของลูกจ้างปัจจุบันทั้งหมด ผมยืนยันว่าถ้าเราดำเนินตามนโยบายดังกล่าวนี้ตลอดไปแล้ว ลูกจ้างของเราทุกคนจะอยู่กับเราได้อย่างมั่นคง และในที่สุดทุกคนก็จะเกษียณสภาพไปเป็นข้าราชการ มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปพัฒนาทางด้านอื่น ๆ ได้ซึ่งแม้จะมีการปรับบัญชีและเลื่อนขึ้นเงินเดือนเมื่อใด ลูกจ้างของเราจะสามารถปรับบัญชีและเลื่อนขึ้นได้เช่นเดียวกัน

ผมขออ้อว่า เราจะต้องไม่มีการตั้งอัตราใหม่เพื่อบรรจุคนใหม่เข้ามาโดยไม่จำเป็น ถ้ามีจะขึ้นปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีวันจบสิ้น และจะทับทวีเพิ่มมากขึ้นทุกที ๆ ท่านทรมมมือครบถ้วนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เราจ่ายเงินค่าเงินเดือนเพียงปีละ 50 กว่าล้านบาท แต่ปัจจุบันเราต้องจ่ายเงินเฉพาะค่าเงินเดือนเมื่อปีละเกือบ 100 ล้านบาทแล้ว ถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาลดเงินเดือนเดี๋ยวนี้อันแล้ว วันข้างหน้าเราจะอยู่ได้อย่างไรกัน

ส่วนในภาพรวมเช่น ด้านอาคารสถานที่ ผมคิดว่าปัญหาความค่าแห่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาการให้บริการ เพราะสิ่งที่ได้ทำไปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสามคำแหงโดยส่วนรวม เช่น การเปลี่ยนข้อต่อที่เคอใช้มากกว่า 20 ปีจากข้อต่อแบบมีฝุ่นเป็นข้อต่อไร้ฝุ่น dustless chaok, ระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้วยแถบรหัสนักศึกษา (Bar code) จะจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ราคาประมาณ 28 ล้านบาท การสร้างซุ้มที่พักนักศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 50 ซุ้ม การปรับปรุงสภาพของโรงอาหารให้ดีขึ้น แม้กระทั่งเรื่องแอร์ของห้องสมุด ก็เป็นสิ่งที่เราทำ เรื่องแอร์นี้ผมเข้ามาถึงวังเดี๋ยงของประมาณแผ่นดิน ขณะนี้ก็ทราบแน่ชัดแล้วว่า เราได้รับงบประมาณ 15 ล้านบาท กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการระบบคอมพิวเตอร์เราก็ได้งบประมาณแผ่นดินมาสมทบเกือบ 20 ล้าน ส่วนที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก็เช่นปรับปรุงถนนและผิวจราจร, ก่อสร้างซุ้มอีก 50 ซุ้ม, เปลี่ยนระบบโทรทัศน์วงจรปิดจากขาวดำเป็นระบบสี ปรับปรุงโรงอาหารและอาคารเรียน ฯลฯ งบประมาณที่ใช้เหล่านี้ เราได้แจ้งให้ ททบวง ฯ รับทราบแล้วไว้เรียบร้อยแล้ว

ร.5.0601.033.0332/2534.21.01[003-012]

● การดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคที่หนักใจบ้างหรือไม่อย่างไร

อธิการบดี ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือ เรื่องของงบประมาณ ผมเองเคยใช้คำพูดว่า ผมค่อนข้างจะ โชคดีวิเศษกว่าคนอื่น เข้ามามีแค่ปัญหางบประมาณขาดดุลและปัญหาหนี้สินเกือบ 100 ล้านบาท ทั้งของโรงพยาบาล และค่าเช่าเวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เมื่อผมเข้ามาก็ต้องแก้ปัญหาครั้งนี้ คือ กระทบหนี้ซึ่งที่รวมประหยัด ขณะเดียวกันก็หาทางเพิ่มงบประมาณให้ได้มากที่สุด ผมขอเรียนว่าเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำก็คือขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณ เราได้รับงบประมาณแผ่นดินมากขึ้น ขอแปรญัตติก็ได้เพิ่มมาก อีกเราก็ได้มาก เมื่อได้รับงบประมาณแผ่นดินมากขึ้น เราก็สามารถมีเงินรายได้ของเวลาเหลือเพื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผมคิดว่าปัญหาอุปสรรคที่ผมเผชิญคือปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไป ผมทำมาได้ส่วนใหญ่แล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาไม่หมด ขณะนี้ปัญหางบประมาณขาดดุล ทยอยแก้ไขได้แล้ว มีเงินเหลือใช้เป็นเงินคงคลัง แต่ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่หมดคือปัญหาหนี้สินที่เราติดค้างอยู่ตรงนี้ก็คงพยายามหาทางต่อไป

● แสดงว่าปัญหาการเงินของมหาวิทยาลัยค่อนข้างร้ายแล้ว อธิการบดี ผมคิดว่าเบาบางลง แต่ยังมีปัญหาที่ต้องขางต่อ และต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่งการแก้ปัญหาเปรียบเสมือนการพายเรือทวนน้ำ มันแสนยากลำบากและไปให้เสียเวลา ไม่เหมือนการสร้างปัญหาหรือการคิดทำลาย สามารถทำให้ทุกอย่างต่างฟังก์ชันในเวลาอันรวดเร็ว

● คณะกรรมการอธิการบดี โฆษน์ให้คำณีกการอะไร ไปบ้างแล้วในการทหายให้เข้้นมหาวิทยาลัย

อธิการบดี ในส่วนนี้คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่องที่เป็นรูปธรรม และได้เงินเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาพื้นฐาน คือ ร้านค้าขายอาหารใน ม.ร. ที่ผ่านมา เราขายกันโดยที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปจัดระบบ ไม่ได้ทำสัญญาให้ออกต้อง หูร่งๆ ก็คือขายขายฟรีไม่คิดเสียค่าเช่า มหาวิทยาลัยก็ไม่เก็บค่าเช่า เราก็มาจัดระบบใหม่ โดยคณะกรรมการควบคุมร้านค้าของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้รับเงินเข้ามาในส่วนนี้เกือบ 5 ล้านบาท เป็นเงินค่าเช่าและเราได้จัดระบบโดยมีการทำสัญญากัน ร้านค้าที่จะได้รับการขึ้นสัญญา มีเงื่อนไขว่าต้องชำระหนี้ค้างก่อน เพราะขายฟรีก็มา 2-3 ปีแล้ว เข็ม็ยครบหนี้บางราย 5-6 หมื่นบาท เมื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียกเก็บก็คิดค้างกันอยู่ เมื่อมีสัญญาขอค่าเช่าล่วงหน้า 1 ปี มีการวางเงินประกัน ตรงนี้ก็ได้รับเงินเข้ามหาวิทยาลัย

ถ้าสิทธิประโยชน์ที่ทำไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเปิดประมูลสัมปทานจำหน่ายเครื่องดื่มที่ราม ฯ ซึ่งได้เงินเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 5 ล้านบาท ขณะนี้กำลังจะดำเนินการเปิดประมูลที่ราม ฯ 2 ด้วย นอกจากนั้นขณะนี้ทางคณะกรรมการสิทธิประโยชน์กำลังพิจารณาพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย ให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อปลูกสร้างอาคารในบางลักษณะ เราก็จะมีเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง คือให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันเราก็จะขอเข้าไปใช้สิทธิร่วมในบางลักษณะ เช่น อาจจะกำหนดเงื่อนไขให้หลายแห่งประมูล หรือห้องอาหารสำหรับครูบาอาจารย์ โดยให้สิทธิเขาเช่าใช้ประโยชน์จาก พื้นที่ดังกล่าวในระยะเวลาหนึ่งและเขาให้เงินตอบแทนมหาวิทยาลัย อีก ขณะนี้อางนี้ที่อื่นเขาทำกันแล้ว อย่างๆ เขาทำมานานแล้ว บาง

มหาวิทยาลัยก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินการ

ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้ก็จะมีเงินเข้ามหาวิทยาลัยมากและจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้

● มีเสียงบ่นว่าผู้บริหารชุดนี้ติดคอบค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เขากวจะ ได้ ทั่กับอธิการบดีที่มีวามเห็นชอบไว้

อธิการบดี ถ้าจะบอกว่าผมผิดเงิน ผมยืนยันได้ว่า ผม ไม่ใช่ได้แต่สิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ก็คือพยายามจะบริหารการเงินให้เป็นเหตุเป็นผล ผมอยากวิงวอนชาวรามคำแหงว่า เราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ขณะนี้เราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งมีรายได้มากเพราะมีนักศึกษาใหม่ปีละนับแสนคนในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็เนื่องเงินเดือนลูกจ้างก็ยังมีอยู่จำนวนมากเงินเดือนลูกจ้างก็น้อยในปัจจุบันนี้เรามีรายได้ลดลงมากเหลือนักศึกษาใหม่ปีละประมาณหกหมื่นคน แต่ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มสูงขึ้น เงินเดือนลูกจ้างแต่ละคนก็มากขึ้น ค่าวัสดุครุภัณฑ์ที่แพงขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราก็กับบูญเท่ากัน คือเอาเงินคงคลังมาใช้จากที่เดิมมีอยู่หลายร้อยล้านบาท ขณะนี้มีเหลืออยู่เพียงสิบกว่าล้านบาทนั้น อีกทั้งเมื่อผมเข้ามาก็มีแต่หนี้สิน ถ้าเราจะพุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนเท่ากับเราช่วยกันทำลายมหาวิทยาลัยให้ล้มจมลงไปอีก อย่างการคุมสอบถ้าโดยที่เท็จจริงควรใช้เวลาเพียง 17 วัน แต่ผู้บริหารบอกว่าช่าย ไปอีก 2-3 วันเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น ผมก็คิดว่าการบริหารแบบนี้ทำลายมหาวิทยาลัย ผมเคยอ้างว่าเป็นบ้านของเรา เราต้องช่วยกันสร้างบ้านของเราให้มั่นคงแน่นอนครับผมเข้าใจในผลประโยชน์และสวัสดิการ แต่ที่อยากอ้างขอให้มีเหตุผล มีความถูกต้องมีความชอบธรรมด้านผมจะหาเสียงผมก็ทำได้ คุมสอบที่นี้ 28 วันไปเลย มีควบว่างมาก ๆ คนเอาจะชอบ แต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมหาวิทยาลัยล้มจม หายนะ ไม่น่าคง

การตัดภาคฤดูร้อน 2 ออกตามว่าเป็นความต้องการของใคร ครูบาอาจารย์และคณะต่าง ๆ เสนอมา หลายคณะเสนอให้ตัดมากกว่านี้อีก เพราะเขามองในระยะยาวจะมีผลดีต่อคุณภาพการศึกษา ผมออกจะให้ประชากรมองระยะยาว ถ้าคุณภาพการศึกษาของรามคำแหงลดค่า ครูบาอาจารย์หมดกำลังใจที่จะสอน นักศึกษาก็ลดลงความเชื่อถือคนไป ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ยาววันจะตัดเลข แม้แต่จะให้ก็คงไม่มีอะไรให้ ขอให้องค์กรในระชภาว

เรื่องการทำงานล่วงเวลาหรือ OT ก็เหมือนกัน ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ แต่ถ้าจะว่า OT โดยเพียงแต่เซ็นชื่อแล้วกลับบ้าน สิ้นเดือนรอรับเงิน OT ผมว่าไม่ถูกต้อง ผมจะไม่ว่าเลขคริบถ้าเราเริ่มกันแล้วขอทำ OT จริง ๆ แล้วผมก็ให้ค่าตอบแทนส่วนนี้ไปยังคณะ/สำนักต่าง ๆ ให้เขาจัดและดูแลกันเองในงบประมาณที่ให้เป็น แต่งบประมาณมีจำกัดเราต้องใช้ให้สมเหตุผล

สิ่งที่ผมทำมาผมยืนยันว่า ผมสร้างความมั่นคงให้กับคนส่วนรวม สร้างความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย ผมขอถามว่าที่ผ่านมามีใครได้ตัดอะไรมีที่เกี่ยวกับประชากรโดยส่วนรวม ค่าคุมสอบก็ไม่ ได้ลดอัตราค่าตอบแทน แต่ผมกลับคิดในส่วนของผู้บริหาร ถ้าผมจะตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เลขาร อธิการบดี หรือผู้ช่วยรองอธิการบดี ให้ได้รับเงินตอบแทนเหมือนก่อนที่ผมจะเข้ามา ผมก็ทำไม่ได้ แต่ผมยกเด็กทั้งหมด เพราะค่าแห่งเหล่านี้เป็นเงินทั้งนั้น ค่าเบี้ยประชุมก็ลดลงมาตัดสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเหตุเป็นผล

สิ่งที่ผมอยากฝากประชากรในประเด็นนี้ก็คือ ถ้าท่านทำงานแล้วไม่ได้ค่าตอบแทน อย่างนี้เรียกว่าผมตัด แต่ผมยืนยันว่าที่ผ่านมามีท่านทำงานท่านก็ได้รับค่าตอบแทนเพียงแต่ผมพยายามอ้างว่าค่าตอบแทนที่หลาย ๆ คนเป็นผล มีความถูกต้อง และไม่กระทบต่อความมั่นคงโดย

ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยในภาคภาคหน้า ผมเคยพูดหลายครั้งว่า ง่ายครับถ้าผมอยากเป็นอธิการบดีอีกก็ครั้งที่ไหน ผมก็หาเสียงอย่างเด็ดขาด ให้หมดทุกอย่าง มหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่ใช่เงินของผมจะประหัตถ์ไปทำไมกัน แล้วผลที่ลุลคนมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรครับ คิดกันเอาเอง

ผมขออภัยอย่างง่าย ๆ เมื่อก่อนโรงพยาบาลมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 32 ล้านบาทเป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการจ้างพิมพ์ตำราและซื้อวัสดุการพิมพ์ แต่หายไปไหนหมด ผมเข้ามาเงินทุน 32 ล้านบาทหมดเกลี้ยงแล้วสิ่งที่มีคือหนี้ 20 กว่าล้านบาท เพราะอะไร ก็เพราะเอาเงินนี้ไปใช้ในทางอื่นจนหมด แล้วมหาวิทยาลัยหาอะไร สำนักพิมพ์หาอะไร มันก็จบ เราอยู่กับได้ในขณะนั้นโดยตรง ๆ หนึ่งครับ เราอยู่กับได้ด้วยเหตุด้วยผล ค่าตอบแทนทศวรรษาก็ไปคู่ได้และครบของเราเข้้นมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ อย่างค่าคุมสอบไปถามสถาบันอื่น ๆ เราได้ก็เหมือน ก็ไม่ได้หรือได้ก็น้อยกว่าเรา

บางคนก็บอกว่าไปตัดแต่ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ไม่ตัดของครูบาอาจารย์ อย่างค่าตรวจกระดาษค่าตอบแทน 6 บาททำไม่ไม่ลดลงบ้าง ผมก็บอกว่าสิ่งที่ผู้บริหารเขาคิดไว้คราวที่แล้วมันมีเหตุผล เราต้องการเร่งรัดประกาศผลสอบให้ทันใครประกาศหนักก็ได้ 6 บาท ถ้าใครประกาศไม่ทันกับอัตราเดิมคือ 4 บาท แต่สำหรับค่าออกข้อสอบที่ผู้บริหารชุดที่แล้วกำหนดให้ค่าออกข้อสอบวิชาละ 500 บาท ผมก็มองว่าเราได้รับค่าประเมินผลอยู่แล้วทำไมต้องมีค่าออกข้อสอบอีก จึงตัดค่าออกข้อสอบไปและชี้แจงแก่ครูบาอาจารย์ก็คิดว่าครูบาอาจารย์จะเข้าใจ

ผมยืนยันว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีเงินมากมายมหาศาลเหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นถ้าจะนำไปใช้กันโดยไม่เหตุผลโดยตัดไปทำไมก็เงินส่วนตัวของเรา จะไปประหัตถ์ทำไมกัน ผมว่าไม่ออก ขณะนี้เราอยู่กับกันได้แน่นอนว่าเราไม่ได้ลดลงทำไม่ลดลงถ้าไม่มีภาคฤดูร้อน 2 เดิมมีซัมเมอร์ 2 ครั้งก็เหลือครั้งเดียว ถ้าถามว่าทำไม่ลดซัมเมอร์ ค่าตอบแทนคือเราต้องเอาคุณภาพทางการไว้ก่อน เพราะที่เป็นเสียบันทวยวิชาการ ถ้าคุณภาพบัณฑิตลดลง ความเชื่อถือการยอมรับก็ลดลงด้วย ทั้งสลดนักศึกษาจะลดลง เราก็จะลำบากกันหมดคนที่ เป็นข้าราชการแล้วก็อาจตั้งอยู่ได้ เพราะมีเงินเดือนอยู่แล้ว แต่ลูกจ้างบวชได้ตั้งจะทำอย่างไร ลูกจ้างบวชได้ตั้ง 1,800 กว่าคน ตอนแรกก็มีข่าวว่าจะโยกหมด จะเลิกจ้างเพราะไม่มีเงิน แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ตั้งอยู่กันได้ ผมก็บอกแล้วว่าจะไม่บรรจุคนเข้ามาแล้วผมทำหรือไม ผมบรรจุใครเข้ามาบ้างทั้งที่มีอัตราว่างอยู่เป็นร้อย ๆ ก็มีการหน่วยงานที่บรรจุเข้ามาตามความจำเป็น เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นส่วนน้อยถ้าผมจะหาต้องแบบเมื่อก่อนโน้นก็ทำได้ บรรจุคนเข้ามาอีกเป็นร้อย เขารสร้างอัตราไว้ให้ผมแล้วนี้ แต่อะไรจะเกิดขึ้นหรือครับ ความหายนะ ความล้มจม ไม่มีเงินใช้จ่าย ขณะเดียวกันหนี้สินก็พอกพูนมากขึ้น ผมว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าเราบริหารแบบนักการเมืองหรือไม่

● งานในหน้าที่สมชกสถานัติบัญญัติและที่ปรึกษา รสช. เป็นอย่างไรบ้าง

อธิการบดี การที่ผมได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมชกสถานัติบัญญัติ ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความสามารอ ผมเรียนว่า ผมเป็นตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงนิติศาสตร์ที่ผมได้เรียนมา ผมคิดว่าทำประโยชน์ให้สังคม

ข้าราชการ มองข้าราชการ



รองศาสตราจารย์พัชรี พลวงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

"ข้าราชการแม่เหล็กทุกฉบับน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์การจัดรูปแบบโดยทั่วไปดี แต่ฉันยังอยากให้เสนอหัวข้อข่าวหรือบทความเด็ด ๆ เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน คอยสังคมไทยที่น่าจะเป็นตัวอย่าง และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ ม.ร. โดยส่วนรวม โดยการพาดหัวข้อให้เห็นเด่นชัดและท้าทาย ขอชมเชยอีกครั้ง และขอให้กำลังใจคณะที่ทำงานของข้าราชการแม่เหล็ก ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชาวรามฯ"



รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
ประธานสภาอาจารย์ ม.ร.

"ในปัจจุบัณข้าราชการแม่เหล็กจะเป็นตัวกลางสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ข่าวคราวเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่ลงมือเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษา โดยสรุปข่าวรามคำแหงควรเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกลางมีใช้ให้มีความสำคัญเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น"



รองศาสตราจารย์ทวีป วาทิกัมภร
อดีตรองอธิการบดีข้าราชการรามคำแหง

"ข้าราชการแม่เหล็ก" มีภารกิจที่สำคัญคือเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา เท่าที่ผ่านมา "ข้าราชการแม่เหล็ก" ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนี้มาบ้างน้อยบ้าง ตามแต่ว่าคนทำจะเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหน อยากให้เอาใจใส่มากขึ้น"



รองศาสตราจารย์พรภทธี รูปสุวรรณ
คณบดีนิติศาสตร์

"ข้าราชการแม่เหล็ก" เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ท่าทีการพัฒนาในด้านเทคนิคการเขียนข่าวที่ทำให้ผู้อ่านสนใจมากยิ่งขึ้นก็จะต้องรวมตลอดพบทความทางวิชาการของนักวิชาการ ความคิดเห็นของบุคลากรจากทุกฝ่าย โดยไม่คำนึงถึงกลุ่มการเมืองภายใน รามฯ นำมาเผยแพร่ก็จะช่วยให้ผู้อ่านมากขึ้น"



ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ บุญเสมอ
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย

ร.ร.สาริตถ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

"อ่านทุกฉบับ เก็บทุกฉบับ เพราะเป็นสื่อกลางของชาวรามคำแหง เนื้อหาสาระแน่นดี คอลัมน์วิชาการก็หนักดี เสนอข่าวเอาใจทุกฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาและอาจารย์"

ข้าราชการ บางข่าวไม่สดทันใจเพราะออกทุกวันจันทร์ หากเป็นไปได้ออกทุกวันอังคาร ออกให้ตีพิมพ์เป็นนิตยสารแทน เพราะถ้าเจอฉบับที่ล้มแล้วเสียใจมาก ไม่น่าอ่านแต่เพิ่มราคาเป็น ๑ บาทได้แล้วละเพื่อความขลัง"



ดา.วิโชติ วันโอ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์

"รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่มีโอกาสมามหาวิทยาลัยได้ไม่บ่อยครั้งนัก จำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการสื่อสารกับนักศึกษาในหลายๆ ทาง ในความเห็นส่วนตัว "ข้าราชการแม่เหล็ก" นับว่าเป็นสื่อที่สำคัญอย่างหนึ่ง และได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดในการ"เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา"



วรรณดี หงษ์เทียมทอง
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

"อ่านข้าราชการแม่เหล็กเกือบทุกฉบับมา 20 ปีแล้ว เห็นว่า ข้าราชการแม่เหล็กพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือเนื้อหาสาระ ที่จะให้เป็นข่าวสารทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาพร้อมกับเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัย กับ นักศึกษา คู่กันด้วย อาจจะต้องถึงราคาแค่ 75 สตางค์เท่านั้น"



หัตถิวง นิตยบท
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

"ข้าราชการแม่เหล็ก" ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ดีของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา มาตลอด ชอบอ่านมาก ได้เห็น "ข้าราชการแม่เหล็ก" พัฒนารูปแบบและวิธีการเสนอข่าว ทำให้สมาชิก ทั้งนักศึกษา และผู้สนใจ

ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความรู้และสาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แม้ว่า "ข้าราชการแม่เหล็ก" จะออกช้าไปบ้าง" และในโอกาสที่ "ข้าราชการแม่เหล็ก" ขึ้นปีที่ 21 ออกให้มีการปรับปรุงราคาให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพและเป็นการช่วยมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าผู้อ่านทุกท่านคงเต็มใจเพราะรามฯ ให้เรามากแล้ว ควรจะให้รามฯ บ้างจะละ"



พุทธชาติ เก่งโอบ
บรรณาธิการชำนาญการ
สำนักหอสมุดกลาง

"ขอแสดงความยินดีที่ ข้าราชการแม่เหล็ก จะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อันเป็นอายุคน ก็ถือว่า บรรลุดีดึกะแล้ว ปกติฉันติดตามอ่านทุกฉบับด้วยเหตุผลที่ว่า ขร.เป็นแหล่งสารนิเทศทางวิชาการที่สำคัญและทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน มากไปกว่านั้น ขร. เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทเข้มแข็งยิ่งในการเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัย(แม่เหล็ก) และคณาจารย์ว่า "ข้าราชการแม่เหล็ก" ขึ้นปีที่ 21 คงจะรักษา

บทบาทนี้ตลอดไป ๗.5.0601.033.0332/2534.21.01[004-012]



จรัสเรือง ศิริวัฒนภักดิ์
นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์

"เป็นการใช้สื่อที่มีอยู่แล้วมาเป็นตัวกลางในการติดต่อกับนักศึกษา ร่วมใจกับมหาวิทยาลัยได้ดี แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สาธารณอาชีพที่บัณฑิตแต่ละคณะจะไปสมัครได้ สรุปข่าวลักษณะงานอาชีพประเภทต่างๆ เช่น นิกข่าว ปลัด ราช ในแต่ละฉบับก็จะดียิ่งขึ้น และขอเน้นว่ากองบรรณาธิการ ควรจะเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจแก้ไขใบบอก ๆ รวมไปถึงเวลาตีพิมพ์คอลัมน์ควรดูให้ถี่ ๆ จะดีมาก"



มานะศรี ยงเจริญ
บรรณาธิการชำนาญการ
สำนักหอสมุดกลาง

"เสนอข่าวหลากหลายดี มีสาระทันสมัย ทำให้อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับข่าวสารที่มีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ รวมทั้งมีการจัดรูปแบบและให้สีสัน น่าอ่านมากขึ้นกว่าเดิม"



ยุทธิง ชโนวรรณะ
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

"เมื่อฉบับนี้ได้อ่านเลขาคอลัมน์ที่ให้ประโยชน์ดี เช่น คอลัมน์ 3 งาที่วิทยาศาสตร์ และคอลัมน์ข่าวการรับสมัครงานในสถานทั่วๆ ทั่วๆ รวมทั้งคอลัมน์ที่เกี่ยวกับการศึกษาดีแล้ว คิดว่าที่เป็นอยู่ดีพอสมควร แต่อาจทาง หนังสือพิมพ์ข้าราชการแม่เหล็กจะมีนโยบายเสนอข่าวอะไรที่ตีพิมพ์ที่เป็นอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคน แต่ก็จัดพิมพ์อยู่ดีที่พอสมควร ตามที่ได้กล่าวประจำ"



กนกพร ชรรวมภาค
นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

"ในรูปเล่มที่เป็นประจำของชาวรามคำแหงผู้หนึ่งและได้ติดตามอ่านข่าวรามคำแหงมาโดยตลอดเห็นว่าข่าวรามคำแหงนั้นให้ทั้งสาระที่เป็นประโยชน์และมากด้วยเนื้อหาหลายรูปแบบ การเสนอข่าวส่วนใหญ่มุ่งประโยชน์สูงสุดที่นักศึกษา ช่วยเป็นสื่อกลางเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชากรชาวรามคำแหง โดยเฉพาะนักศึกษาที่กระจายกันอยู่ทั่วทั้งประเทศที่ไม่มีโอกาสมาเรียนเกิดสามารขอเป็นสมาชิกและอ่านข่าวรามคำแหงรับทราบเรื่องราวการเผยแพร่ข่าวสารและกิจการความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนรับทราบการเรียนการสอน เนื้อหากระบวนวิชาและตำรา ฯลฯ ได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับผู้ที่มีโอกาสมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ยอมรับว่าข่าวรามคำแหงมีส่วนช่วยลดช่องว่างในเรื่องนี้ได้มากทีเดียว และหวังว่าข่าวรามคำแหงจะพัฒนาไปอีกไกลเพื่อสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป"

ม.ร.๓๐ (สอบซ่อม) ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๓๓

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๓๓

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๓๓ คือ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค ๒ และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๓๓ และขาดสอบหรือสอบตกให้มาดำเนินการตามวันที่กำหนดรหัสในตารางข้างล่างนี้ (ลงทะเบียนสอบซ่อม ไม่มีการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์)

วันที่	เวลา	
	09.00 - 11.00 น.	13.00 - 16.00 น.
อังคารที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๓๔	นักศึกษารหัส 33	
พุธที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๓๔	นักศึกษารหัส 32 - 31	
พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๓๔	นักศึกษารหัส 30 - 29	
ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๓๔	นักศึกษารหัส 28 - 26	

หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม ๒๕๓๔ นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่นับเข้าให้ลงทะเบียนสอบซ่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE
AC101	1230 - 1500	28/06/34	AV292	0900 - 1130	27/06/34	FA102	1230 - 1500	28/06/34	FAA15	0900 - 1130	27/06/34
AC102	0900 - 1130	28/06/34	AV293	0900 - 1130	28/06/34	FA103	1230 - 1500	27/06/34	FAA23	0900 - 1130	26/06/34
AC105	1230 - 1500	27/06/34	AV297	1230 - 1500	26/06/34	FA104	0900 - 1130	27/06/34	FAA33	0900 - 1130	27/06/34
AC201	1230 - 1500	23/06/34	AV385	0900 - 1130	27/06/34	FA105	0900 - 1130	27/06/34	FAA24	1230 - 1500	27/06/34
AC202	0900 - 1130	26/06/34	AV400	1000 - 1200	24/06/34	FA106	0900 - 1130	26/06/34	FAA36	1230 - 1500	28/06/34
AC203	1230 - 1500	27/06/34	AV407	1230 - 1500	26/06/34	FA107	0900 - 1130	24/06/34	FAA37	1230 - 1500	28/06/34
AC301	1230 - 1500	24/06/34	AV419	1230 - 1500	25/06/34	FA108	0900 - 1130	27/06/34	FAA38	1230 - 1500	27/06/34
AC302	0900 - 1130	29/06/34	AV434	1230 - 1500	27/06/34	FA109	1000 - 1200	30/06/34	FAA43	1230 - 1500	26/06/34
AC303	1230 - 1500	28/06/34	AV464	1230 - 1500	23/06/34	FA110	0900 - 1130	28/06/34	FAA44	0900 - 1130	27/06/34
AC304	0900 - 1130	27/06/34	AV473	1230 - 1500	26/06/34	FA111	0900 - 1130	26/06/34	FAA45	0900 - 1130	28/06/34
AC305	0900 - 1130	24/06/34	AV474	1230 - 1500	28/06/34	FA112	0900 - 1130	28/06/34	FA103	0900 - 1130	27/06/34
AC401	1230 - 1500	25/06/34	BE211	0900 - 1130	28/06/34	FA113	0900 - 1130	27/06/34	FC111	0900 - 1130	24/06/34
AC402	0900 - 1130	25/06/34	BE212	1230 - 1500	28/06/34	FA114	1230 - 1500	28/06/34	FC112	1230 - 1500	28/06/34
AC404	0900 - 1130	26/06/34	BE213	0900 - 1130	27/06/34	FA115	1230 - 1500	24/06/34	FC211	0900 - 1130	29/06/34
AC405	0900 - 1130	24/06/34	BI103	1230 - 1500	23/06/34	FA116	1230 - 1500	27/06/34	FC212	0900 - 1130	26/06/34
AC406	1230 - 1500	25/06/34	BI110	0900 - 1130	24/06/34	FA117	1230 - 1500	26/06/34	FC213	0900 - 1130	27/06/34
AC407	1230 - 1500	27/06/34	BI203	0900 - 1130	26/06/34	FA118	0900 - 1130	27/06/34	FC214	0900 - 1130	24/06/34
AC408	1230 - 1500	28/06/34	BI221	0900 - 1130	26/06/34	FA119	1230 - 1500	27/06/34	FC215	1230 - 1500	24/06/34
AC409	1230 - 1500	26/06/34	BI251	1230 - 1500	26/06/34	FA120	0900 - 1130	26/06/34	FC216	1230 - 1500	29/06/34
AC413	0900 - 1130	27/06/34	BI323	1230 - 1500	26/06/34	FA121	1230 - 1500	28/06/34	FC230	1230 - 1500	25/06/34
AC414	1230 - 1500	26/06/34	BI423	1230 - 1500	26/06/34	FA122	0900 - 1130	25/06/34	FC301	0900 - 1130	24/06/34
AC415	1230 - 1500	24/06/34	BI481	0900 - 1130	24/06/34	FA123	1230 - 1500	26/06/34	FC302	1230 - 1500	24/06/34
AD305	0900 - 1130	25/06/34	BO215	1230 - 1500	24/06/34	FA124	0900 - 1130	26/06/34	FC304	1230 - 1500	25/06/34
AD306	0900 - 1130	26/06/34	BO216	0900 - 1130	27/06/34	FA125	1230 - 1500	24/06/34	FC305	0900 - 1130	26/06/34
AD307	0900 - 1130	26/06/34	BO291	0900 - 1130	26/06/34	FA126	0900 - 1130	27/06/34	FC311	0900 - 1130	26/06/34
AD401	1230 - 1500	28/06/34	BO392	0900 - 1130	26/06/34	FA127	0900 - 1130	28/06/34	FC312	0900 - 1130	25/06/34
AD402	1230 - 1500	24/06/34	BO393	1230 - 1500	26/06/34	FA128	0900 - 1130	24/06/34	FC314	1230 - 1500	27/06/34
AD403	1230 - 1500	25/06/34	BO394	1230 - 1500	27/06/34	FA129	0900 - 1130	29/06/34	FC317	0900 - 1130	28/06/34
AD404	1230 - 1500	24/06/34	BO422	1230 - 1500	24/06/34	FA130	0900 - 1130	25/06/34	FC318	1230 - 1500	29/06/34
AD406	0900 - 1130	25/06/34	BO432	1230 - 1500	25/06/34	FA131	1230 - 1500	27/06/34	FC323	0900 - 1130	25/06/34
AE103	0900 - 1130	25/06/34	BO441	0900 - 1130	27/06/34	FA132	0900 - 1130	26/06/34	FC324	0900 - 1130	28/06/34
AE221	0900 - 1130	24/06/34	BO453	0900 - 1130	23/06/34	FA133	1230 - 1500	26/06/34	FC325	1230 - 1500	25/06/34
AE113	0900 - 1130	26/06/34	BO455	0900 - 1130	28/06/34	FA134	1230 - 1500	26/06/34	FC326	0900 - 1130	24/06/34
AE225	1230 - 1500	26/06/34	CH103	1230 - 1500	25/06/34	FA135	1230 - 1500	24/06/34	FC327	1230 - 1500	28/06/34
AE276	1230 - 1500	24/06/34	CH111	0900 - 1130	26/06/34	FA136	0900 - 1130	25/06/34	FC328	0900 - 1130	26/06/34
AE458	0900 - 1130	25/06/34	CH112	0900 - 1130	26/06/34	FA137	1230 - 1500	29/06/34	FC331	1230 - 1500	25/06/34
AE460	0900 - 1130	25/06/34	CH201	0900 - 1130	24/06/34	FA138	1230 - 1500	24/06/34	FC332	0900 - 1130	25/06/34
AE476	1230 - 1500	29/06/34	CH202	0900 - 1130	24/06/34	FA139	0900 - 1130	26/06/34	FC333	1230 - 1500	27/06/34
AP202	0900 - 1130	27/06/34	CH203	0900 - 1130	24/06/34	FA140	0900 - 1130	26/06/34	FC341	0900 - 1130	26/06/34
AP204	1230 - 1500	24/06/34	CH231	0900 - 1130	26/06/34	FA141	1230 - 1500	28/06/34	FC342	0900 - 1130	24/06/34
AP303	1230 - 1500	25/06/34	CH232	1230 - 1500	26/06/34	FA142	0900 - 1130	27/06/34	FC343	1230 - 1500	24/06/34
AP307	1000 - 1200	26/06/34	CH242	1230 - 1500	26/06/34	FA143	0900 - 1130	28/06/34	FC344	1230 - 1500	25/06/34
AV202	0900 - 1130	25/06/34	CH213	0900 - 1130	25/06/34	FA144	1230 - 1500	24/06/34	FC345	0900 - 1130	28/06/34
AV225	1230 - 1500	24/06/34	CH222	0900 - 1130	25/06/34	FA145	1230 - 1500	23/06/34	FC346	0900 - 1130	28/06/34
AV203	1230 - 1500	24/06/34	CH224	0900 - 1130	25/06/34	FA146	1230 - 1500	26/06/34	FC347	0900 - 1130	29/06/34
AV264	0900 - 1130	26/06/34	CH234	1230 - 1500	23/06/34	FA147	0900 - 1130	28/06/34	FC348	1230 - 1500	23/06/34
AV215	0900 - 1130	26/06/34	CH235	0900 - 1130	23/06/34	FA148	1230 - 1500	24/06/34	FC349	1230 - 1500	24/06/34
AV214	0900 - 1130	26/06/34	CH243	0900 - 1130	24/06/34	FA149	1230 - 1500	26/06/34	FC350	0900 - 1130	24/06/34
AV220	0900 - 1130	23/06/34	CH251	0900 - 1130	27/06/34	FA150	1230 - 1500	26/06/34	FC351	0900 - 1130	25/06/34
AV228	1000 - 1200	24/06/34	CH252	0900 - 1130	28/06/34	FA151	1230 - 1500	28/06/34	FC352	0900 - 1130	26/06/34
AV231	1230 - 1500	24/06/34	CH253	0900 - 1130	28/06/34	FA152	1230 - 1500	28/06/34	FC353	0900 - 1130	26/06/34
AV232	0900 - 1130	25/06/34	CH254	1230 - 1500	28/06/34	FA153	1230 - 1500	28/06/34	FC354	1230 - 1500	26/06/34
AV234	1230 - 1500	27/06/34	CH255	0900 - 1130	28/06/34	FA154	1230 - 1500	28/06/34	FC355	1230 - 1500	26/06/34
AV241	1230 - 1500	24/06/34	CH256	0900 - 1130	24/06/34	FA155	0900 - 1130	28/06/34	FC356	1230 - 1500	26/06/34
AV253	1230 - 1500	25/06/34	CH257	0900 - 1130	24/06/34	FA156	1230 - 1500	28/06/34	FC357	0900 - 1130	26/06/34

COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE
EC368	0900 - 1130	24/06/34	FD362	1230 - 1500	25/06/34	FR255	0900 - 1130	27/06/34	GN202	0900 - 1130	24/06/34
EC369	0900 - 1130	27/06/34	FD363	1230 - 1500	26/06/34	FR301	0900 - 1130	25/06/34	GN235	1230 - 1500	28/06/34
EC371	0900 - 1130	27/06/34	FD371	1230 - 1500	27/06/34	FR302	1230 - 1500	25/06/34	GN255	0900 - 1130	28/06/34
EC377	1230 - 1500	26/06/34	FD372	1230 - 1500	25/06/34	FR311	0900 - 1130	24/06/34	GN901	1230 - 1500	28/06/34
EC381	0900 - 1130	28/06/34	ED381	1230 - 1500	25/06/34	FR312	0900 - 1130	26/06/34	GN302	0900 - 1130	28/06/34
EC382	1230 - 1500	26/06/34	ED382	0900 - 1130	27/06/34	FR313	1230 - 1500	27/06/34	GN316	0900 - 1130	28/06/34
EC383	0900 - 1130	26/06/34	ED383	0900 - 1130	27/06/34	FR321	0900 - 1130	28/06/34	GN321	0900 - 1130	28/06/34
EC384	1230 - 1500	26/06/34	ED414	0900 - 1130	24/06/34	FR322	0900 - 1130	26/06/34	GN322	1230 - 1500	28/06/34
EC385	0900 - 1130	27/06/34	ED417	1230 - 1500	28/06/34	FR353	1230 - 1500	28/06/34	GN355	1230 - 1500	29/06/34
EC386	0900 - 1130	29/06/34	ED418	0900 - 1130	26/06/34	FR357	0900 - 1130	24/06/34	GN357	1230 - 1500	24/06/34
EC387	0900 - 1130	26/06/34	ED431	เวลาเรียน ๑.๕		FR359	1230 - 1500	25/06/34	GN371	0900 - 1130	24/06/34
EC388	1230 - 1500	27/06/34	ED432	เวลาเรียน ๑.๕		FR381	1230 - 1500	24/06/34	GN372	1230 - 1500	25/06/34
EC360	0900 - 1130	24/06/34	ED453	1230 - 1500	28/06/34	FR391	0900 - 1130	26/06/34	GN401	1230 - 1500	24/06/34
EC391	1230 - 1500	24/06/34	EF103	0900 - 1130	25/06/34	FR401	1230 - 1500	24/06/34	GN402	1230 - 1500	25/06/34
EC392	1230 - 1500	25/06/34	EF105	0900 - 1130	24/06/34	FR402	0900 - 1130	28/06/34	GN433	0900 - 1130	25/06/34
EC393	1230 - 1500	26/06/34	EF203	0900 - 1130	24/06/34	FR412	0900 - 1130	26/06/34	GN455	1230 - 1500	26/06/34
EC394	1230 - 1500	29/06/34	EF233	0900 - 1130	26/06/34	FR431	1230 - 1500	27/06/34	GN459	1230 - 1500	26/06/34
EC396	1230 - 1500	25/06/34	EF234	0900 - 1130	25/06/34	FR451	1230 - 1500	24/06/34	GY103	0900 - 1130	24/06/34
EC403	1230 - 1500	25/06/34	EF236	0900 - 1130	26/06/34	FR453	0900 - 1130	28/06/34	GY113	1600 - 1800	26/06/34
EC404	0900 - 1130	29/06/34	EF333	0900 - 1130	26/06/34	FR455	0900 - 1130	27/06/34	HC203	0900 - 1130	24/06/34
EC405	0900 - 1130	24/06/34	EF334	0900 - 1130	26/06/34	GE204	เวลาเรียน ๑.๕		HC243	เวลาเรียน ๑.๕	
EC406	0900 - 1130	29/06/34	EF335	1230 - 1500	26/06/34	GE211	0900 - 1130	27/06/34	HC303	0900 - 1130	27/06/34
EC407	0900 - 1130	29/06/34	EF343	0900 - 1130	26/06/34	GE213	0900 - 1130	25/06/34	HC323	0900 - 1130	25/06/34
EC408	0900 - 1130	29/06/34	EF344	1230 - 1500	26/06/34	GE215	0900 - 1130	27/06/34	HC344	เวลาเรียน ๑.๕	
EC413	0900 - 1130	27/06/34	EF346	1230 - 1500	26/06/34	GE240	0900 - 1130	24/06/34	HC371	เวลาเรียน ๑.๕	
EC414	1230 - 1500	24/06/34	EF353	1230 - 1500	26/06/34	GE244	เวลาเรียน ๑.๕		HC372	เวลาเรียน ๑.๕	
EC416	1230 - 1500	25/06/34	EF363	0900 - 1130	27/06/34	GE245	เวลาเรียน ๑.๕		HC373	0900 - 1130	26/06/34
EC417	1230 - 1500	29/06/34	EF369	1230 - 1500	24/06/34	GE253	0900 - 1130	24/06/34	HC374	1230 - 1500	26/06/34
EC421	1230 - 1500	29/06/34	EF375	1230 - 1500	25/06/34	GE255	1230 - 1500	28/06/34	HC393	เวลาเรียน ๑.๕	
EC424	0900 - 1130	29/06/34	EF374	1230 - 1500	26/06/34	GE256	0900 - 1130	26/06/34	HC384	เวลาเรียน ๑.๕	
EC427	1230 - 1500	27/06/34	EF383	0900 - 1130	24/06/34	GE257	1230 - 1500	26/06/34	HC413	0900 - 1130	25/06/34
EC429	เวลาเรียน ๑.๕		EF393	0900 - 1130	27/06/34	GE260	0900 - 1130	27/06/34	HC443	เวลาเรียน ๑.๕	
EC432	1230 - 1500	26/06/34	EN101	1230 - 1500	26/06/34	GE263	0900 - 1130	26/06/34	HC445	1230 - 1500	27/06/34
EC433	1230 - 1500	29/06/34	EN102	1230 - 1500	27/06/34	GE264	0900 - 1130	26/06/34	HC494	เวลาเรียน ๑.๕	
EC434	1230 - 1500	28/06/34	EN201	0900 - 1130	27/06/34	GE265	0900 - 1130	24/06/34	HE105	1600 - 1800	24/06/34
EC439	เวลาเรียน ๑.๕		EN202	0900 - 1130	29/06/34	GE266	0900 - 1130	27/06/34	HE240	0900 - 1130	27/06/34
EC443	1230 - 1500	26/06/34	EN203	1600 - 1800	24/06/34	GE268	1230 - 1500	27/06/34	HE245	1230 - 1500	24/06/34
EC444	1230 - 1500	27/06/34	EN204	1600 - 1800	25/06/34	GE313	1230 - 1500	26/06/34	HE246	1230 - 1500	26/06/34
EC445	1230 - 1500	24/06/34	EN205	0900 - 1130	24/06/34	GE314	1230 - 1500	24/06/34	HE311	0900 - 1130	27/06/34
EC453	1230 - 1500	28/06/34	EN206	1230 - 1500	27/06/34	GE315	1230 - 1500	24/06/34	HE312	0900 - 1130	24/06/34
EC454	0900 - 1130	27/06/34	EN230	1600 - 1800	26/06/34	GE316	0900 - 1130	26/06/34	HE340	1600 - 1800	27/06/34
EC461	1230 - 1500	27/06/34	EN258	0900 - 1130	28/06/34	GE317	1230 - 1500	27/06/34	HE341	0900 - 1130	24/06/34
EC462	0900 - 1130	28/06/34	EN291	0900 - 1130	27/06/34	GE332	เวลาเรียน ๑.๕		HE343	1230 - 1500	24/06/34
EC463	0900 - 1130	25/06/34	EN305	1230 - 1500	28/06/34	GE335	1230 - 1500	27/06/34	HE345	0900 - 1130	26/06/34
EC464	0900 - 1130	27/06/34	EN306	0900 - 1130	26/06/34	GE337	1230 - 1500	28/06/34	HE346	1600 - 1800	25/06/34
EC465	1230 - 1500	26/06/34	EN309	เวลาเรียน ๑.๕		GE346	เวลาเรียน ๑.๕		HE347	0900 - 1130	27/06/34
EC469	เวลาเรียน ๑.๕		EN322	0900 - 1130	26/06/34	GE353	0900 - 1130	25/06/34	HE355	1230 - 1500	27/06/34
EC471	0900 - 1130	27/06/34	FN323	1230 - 1500	24/06/34	GE354	0900 - 1130	26/06/34	HE356	0900 - 1130	27/06/34
EC472	0900 - 1130	26/06/34	FN330	0900 - 1130	24/06/34	GE355	0900 - 1130	28/06/34	HE415	1230 - 1500	26/06/34
EC473	1230 - 1500	26/06/34	FN338	1230 - 1500	26/06/34	GE357	0900 - 1130	25/06/34	HE416	เวลาเรียน ๑.๕	
EC475	0900 - 1130	24/06/34	FN342	1230 - 1500	26/06/34	GE415	0900 - 1130	28/06/34	HE441	1600 - 1800	28/06/34
EC476	1230 - 1500	26/06/34	FN346	1230 - 1500	27/06/34	GE416	1230 - 1500	26/06/34	HE442	1600 - 1800	25/06/34
EC477	0900 - 1130	26/06/34	FN352	0900 - 1130	26/06/34	GE417	1230 - 1500	26/06/34	HE444	0900 - 1130	29/06/34
EC481	1230 - 1500	27/06/34	FN357	1230 - 1500	26/06/34	GE447	เวลาเรียน ๑.๕		HE445	1230 - 1500	24/06/34
EC483	1230 - 1500	24/06/34	FN364	0900 - 1130	24/06/34	GE448	เวลาเรียน ๑.๕		HE446	1600 - 1800	27/06/34
EC488	0900 - 1130	27/06/34	FN370	1230 - 1500	25/06/34	GE455	0900 - 1130	26/06/34	HE448	0900 - 1130	27/06/34
EC487	1230 - 1500	26/06/34	FN371	0900 - 1130	29/06/34	GE465	0900 - 1130	28/06/34	HE449	0900 - 1130	27/06/34
EC488	1230 - 1500	25/06/34	FN395	1230 - 1500	24/06/34	GE467	0900 - 1130	26/06/34	HE451	0900 - 1130	27/06/34
EC489	0900 - 1130	26/06/34	FN405	0900 - 1130	26/06/34	GE473	1230 - 1500	28/06/34	HE456	1230 - 1500	27/06/34
EC497	1230 - 1500	26/06/34	FN420	1230 - 1500	29/06/34	GN103	1600 - 1800	28/06/34	HE458	1230 - 1500	27/06/34
EC561	0900 - 1130	25/06/34	FN422	0900 - 1130	28/06/34	GN203	0900 - 1130	27/06/34	HE459	0900 - 1130	28/06/34
EC563	0900 - 1130	27/06/34	FN424	1230 - 1500	25/06/34	GN204	0900 - 1130	25/06/34	HI 101	1600 - 1800	24/06/34
EC581	0900 - 1130	26/06/34	FN425	0900 - 1130	29/06/34	GN302	0900 - 1130	26/06/34	HI 102	1600 - 1800	29/06/34
FD311	1230 - 1500	27/06/34	FN431	0900 - 1130	25/06/34	GN303	1230 - 1500	26/06/34	HI 121	1600 - 1800	26/06/34
FD312	1230 - 1500	26/06/34	FN434	1230 - 1500	26/06/34	GN304	1230 - 1500	25/06/34	HI 221	1230 - 1500	24/06/34
FD313	1230 - 1500	25/06/34	FN456	1230 - 1500	25/06/34	GN308	1230 - 1500	24/06/34	HI 222	1600 - 1800	27/06/34
ED314	0900 - 1130	26/06/34	FN463	1230 - 1500	25/06/34	GN307	0900 - 1130	24/06/34	HI 320	1230 - 1500	27/06/34
ED315	0900 - 1130	25/06/34	FN472	0900 - 1130	25/06/34	GN308	0900 - 1130	24/06/34	HI 330	0900 - 1130	24/06/34
ED316	0900 - 1130	26/06/34	FN478	1230 - 1500	25/06/34	GN309	1230 - 1500	27/06/34	HI 333	1230 - 1500	26/06/34
ED317	0900 - 1130	26/06/34	FN481	0900 - 1130	26/06/34	GN315	0900 - 1130	25/06/34	HI 334	1230 - 1500	28/06/34
ED318	0900 - 1130	26/06/34	FN484	1230 - 1500	25/06/34	GN316	1230 - 1500	26/06/34	HI 341	1230 - 1500	24/06/34
ED319	0900 - 1130	26/06/34	FL323	0900 - 1130	26/06/34	GN403	0900 - 1130	25/06/34	HI 345	1230 - 1500	28/06/34
ED321	0900 - 1130	24/06/34	FL373	0900 - 1130	25/06/34	GN404	1230 - 1500	26/06/34	HI 347	0900 - 1130	28/06/34
ED322	0900 - 1130	25/06/34	FL374	1230 - 1500	27/06/34	GN405	1230 - 1500	24/06/34	HI 351	1230 - 1500	24/06/34
ED323	1230 - 1500	26/06/34	FL474	1230 - 1500	26/06/34	GN406	0900 - 1130	26/06/34	HI 352	0900 - 1130	28/06/34
ED331	1230 - 1500	25/06/34	FR101	1230 - 1500	25/06/34	GN407	0900 - 1130	26/06/34	HI 353	1230 - 1500	28/06/34
ED332	0900 - 1130	25/06/34	FR102	0900 - 1130	26/06/34	GN408	1230 - 1500	29/06/34	HI 356	0900 - 1130	28/06/34
ED341	0900 - 1130	26/06/34	FR201	1230 - 1500	26/06/34	GN410	1230 - 1500	26/06/34	HI 381	0900 - 1130	29/06/34
ED342	1230 - 1500	25/06/34	FR202	0900 - 1130	25/06/34	GN412	1230 - 1500	26/06/34	HI 382	0900 - 1130	27/06/34
ED351	0900 - 1130	27/06/34	FR221	0900 - 1130	28/06/34	GN413	0900 - 1130	26/06/34	HI 383	1230 - 1500	29/06/34
FD352	0900 - 1130	24/06/34	FR233	1230 - 1500	26/06/34	GN414	0900 - 1130				

COURSES	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSES	TIME	DATE	COURSES	TIME	DATE
HI411	1230 - 1500	26/06/34	LA403	1800 - 1800	26/06/34	LI297	0900 - 1130	26/06/34	MC431	1230 - 1500	26/06/34
HI414	0900 - 1130	26/06/34	LA404	1800 - 1800	29/06/34	LI413	0900 - 1130	26/06/34	MI311	0900 - 1130	25/06/34
HI441	0900 - 1130	27/06/34	LA405	1800 - 1800	24/06/34	LI414	0900 - 1130	27/06/34	MI312	0900 - 1130	27/06/34
HI444	1230 - 1500	29/06/34	LA406	0900 - 1130	27/06/34	LI417	1230 - 1500	26/06/34	MI321	0900 - 1130	27/06/34
HI451	1230 - 1500	27/06/34	LA407	1230 - 1500	25/06/34	LI465	0900 - 1130	24/06/34	MI351	0900 - 1130	26/06/34
HI452	0900 - 1130	27/06/34	LA408	1800 - 1800	28/06/34	LI473	0900 - 1130	29/06/34	MI353	1230 - 1500	27/06/34
HI453	1230 - 1500	27/06/34	LA409	1000 - 1000	26/06/34	LI485	1230 - 1500	26/06/34	MI441	1230 - 1500	25/06/34
HI454	0900 - 1130	25/06/34	LA410	1230 - 1500	26/06/34	LI499	1230 - 1500	25/06/34	MI442	1230 - 1500	29/06/34
HI455	1230 - 1500	26/06/34	LA413	0900 - 1130	28/06/34	MA103	0900 - 1130	28/06/34	MI443	1230 - 1500	29/06/34
HI456	1230 - 1500	29/06/34	LA414	1600 - 1800	27/06/34	MA104	1230 - 1500	24/06/34	MI444	1230 - 1500	25/06/34
HI461	1230 - 1800	24/06/34	LA433	1230 - 1500	26/06/34	MA105	0900 - 1130	29/06/34	MI303	0900 - 1130	26/06/34
HI471	0900 - 1130	29/06/34	LA434	1230 - 1500	29/06/34	MA106	1230 - 1500	25/06/34	MI304	1230 - 1500	26/06/34
HI475	0900 - 1130	24/06/34	LA435	0900 - 1130	29/06/34	MA109	0900 - 1130	26/06/34	MI307	1230 - 1500	24/06/34
HI481	0900 - 1130	29/06/34	LA436	1230 - 1500	24/06/34	MA111	0900 - 1130	29/06/34	MI308	0900 - 1130	29/06/34
HI482	0900 - 1130	26/06/34	LA437	1230 - 1500	27/06/34	MA112	1230 - 1500	28/06/34	MI309	0900 - 1130	27/06/34
HI483	1230 - 1500	25/06/34	LA438	0900 - 1130	28/06/34	MA113	0900 - 1130	25/06/34	MI335	1230 - 1500	29/06/34
HI484	0900 - 1130	28/06/34	LA439	0900 - 1130	26/06/34	MA114	1230 - 1500	28/06/34	MI401	0900 - 1130	24/06/34
HI486	0900 - 1130	25/06/34	LA442	0900 - 1130	28/06/34	MA201	1230 - 1500	26/06/34	MI402	1230 - 1500	26/06/34
HI491	1230 - 1500	29/06/34	LA444	0900 - 1130	29/06/34	MA202	1230 - 1500	27/06/34	MI403	1600 - 1800	24/06/34
HO203	0900 - 1130	25/06/34	LA446	0900 - 1130	27/06/34	MA203	0900 - 1130	27/06/34	MI404	1600 - 1800	27/06/34
HO303	1230 - 1500	25/06/34	LA448	1230 - 1500	28/06/34	MA213	1230 - 1500	24/06/34	MI406	1230 - 1500	27/06/34
HO402	0900 - 1130	27/06/34	LA450	1230 - 1500	29/06/34	MA214	0900 - 1130	24/06/34	MI303	0900 - 1130	24/06/34
HO403	0900 - 1130	24/06/34	LA451	0900 - 1130	25/06/34	MA216	1230 - 1500	29/06/34	MI304	0900 - 1130	24/06/34
HO404	1230 - 1500	24/06/34	LA453	1230 - 1500	28/06/34	MA223	1230 - 1500	24/06/34	MI304	0900 - 1130	24/06/34
HO405	1230 - 1500	29/06/34	LA454	1230 - 1500	29/06/34	MA224	1230 - 1500	26/06/34	MI311	0900 - 1130	26/06/34
HO406	1230 - 1500	29/06/34	LA455	0900 - 1130	29/06/34	MA225	1230 - 1500	26/06/34	MI312	0900 - 1130	26/06/34
IN303	1230 - 1500	24/06/34	LA457	1230 - 1500	25/06/34	MA226	0900 - 1130	24/06/34	MI323	1230 - 1500	26/06/34
IN304	1230 - 1500	29/06/34	LA459	1230 - 1500	29/06/34	MA227	0900 - 1130	26/06/34	MI324	0900 - 1130	25/06/34
IN305	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	LA460	0900 - 1130	27/06/34	MA228	1230 - 1500	27/06/34	MI325	1230 - 1500	24/06/34
IN402	0900 - 1130	24/06/34	LA463	1230 - 1500	27/06/34	MA301	1230 - 1500	24/06/34	MI326	1230 - 1500	26/06/34
IN404	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	LA464	1230 - 1500	25/06/34	MA315	1230 - 1500	26/06/34	MI327	1230 - 1500	27/06/34
IN405	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	LA465	1230 - 1500	28/06/34	MA317	0900 - 1130	27/06/34	MI328	1230 - 1500	29/06/34
IT403	1230 - 1500	27/06/34	LA468	1230 - 1500	24/06/34	MA323	1230 - 1500	26/06/34	MI371	1230 - 1500	29/06/34
JA101	1230 - 1500	29/06/34	LA469	0900 - 1130	29/06/34	MA324	1230 - 1500	25/06/34	MI372	1230 - 1500	29/06/34
JA102	0900 - 1130	27/06/34	LA469	1230 - 1500	27/06/34	MA325	1230 - 1500	28/06/34	MI392	1230 - 1500	27/06/34
JA201	0900 - 1130	28/06/34	LA474	0900 - 1130	25/06/34	MA326	0900 - 1130	24/06/34	MI394	1230 - 1500	29/06/34
JA202	0900 - 1130	28/06/34	LA475	1230 - 1500	27/06/34	MA327	1230 - 1500	29/06/34	MI403	1230 - 1500	24/06/34
LA103	1230 - 1500	25/06/34	LB103	1800 - 1800	26/06/34	MA333	0900 - 1130	29/06/34	MI404	1230 - 1500	27/06/34
LA104	1600 - 1800	29/06/34	LB214	1230 - 1500	28/06/34	MA334	0900 - 1130	25/06/34	MI413	0900 - 1130	29/06/34
LA105	1230 - 1500	28/06/34	LB215	1230 - 1500	25/06/34	MA335	1230 - 1500	29/06/34	MI414	1230 - 1500	26/06/34
LA106	1230 - 1500	24/06/34	LB231	0900 - 1130	27/06/34	MA336	0900 - 1130	26/06/34	MI423	1230 - 1500	27/06/34
LA121	0900 - 1130	26/06/34	LB232	1230 - 1500	27/06/34	MA343	0900 - 1130	27/06/34	MI443	0900 - 1130	26/06/34
LA122	0900 - 1130	25/06/34	LB251	0900 - 1130	25/06/34	MA346	1230 - 1500	25/06/34	MI445	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA130	1230 - 1500	29/06/34	LB281	1230 - 1500	27/06/34	MA347	1230 - 1500	27/06/34	MI103	1600 - 1800	27/06/34
LA203	1230 - 1500	27/06/34	LB282	0900 - 1130	29/06/34	MA423	0900 - 1130	25/06/34	MI203	0900 - 1130	25/06/34
LA204	0900 - 1130	26/06/34	LB283	1230 - 1500	26/06/34	MA443	0900 - 1130	26/06/34	MI103	1600 - 1800	29/06/34
LA205	1230 - 1500	28/06/34	LB322	1230 - 1500	25/06/34	MA444	0900 - 1130	24/06/34	MI203	1230 - 1500	29/06/34
LA206	1600 - 1800	24/06/34	LB350	0900 - 1130	25/06/34	MA446	0900 - 1130	29/06/34	MI205	1230 - 1500	26/06/34
LA207	1600 - 1800	27/06/34	LB353	1230 - 1500	25/06/34	MA447	1230 - 1500	25/06/34	MI233	0900 - 1130	28/06/34
LA208	0900 - 1130	29/06/34	LB354	0900 - 1130	25/06/34	MI203	1230 - 1500	25/06/34	MI235	1230 - 1500	29/06/34
LA209	1230 - 1500	29/06/34	LB355	1230 - 1500	27/06/34	MI303	1600 - 1800	26/06/34	MI313	1230 - 1500	25/06/34
LA210	1600 - 1800	26/06/34	LB360	1230 - 1500	25/06/34	MI304	0900 - 1130	24/06/34	MI314	0900 - 1130	25/06/34
LA213	1600 - 1800	26/06/34	LB365	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI305	1230 - 1500	29/06/34	MI315	0900 - 1130	25/06/34
LA214	1600 - 1800	28/06/34	LB366	0900 - 1130	24/06/34	MI307	1230 - 1500	27/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA221	1230 - 1500	29/06/34	LB370	0900 - 1130	25/06/34	MI308	1230 - 1500	28/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA222	0900 - 1130	25/06/34	LB373	0900 - 1130	24/06/34	MI309	0900 - 1130	29/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA230	1230 - 1500	27/06/34	LB413	0900 - 1130	24/06/34	MI317	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA233	0900 - 1130	27/06/34	LB414	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI340	1230 - 1500	26/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA251	0900 - 1130	28/06/34	LB431	1230 - 1500	28/06/34	MI340	0900 - 1130	25/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA252	1230 - 1500	28/06/34	LB433	0900 - 1130	29/06/34	MI347	1230 - 1500	24/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA253	0900 - 1130	24/06/34	LB435	0900 - 1130	26/06/34	MI348	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA254	0900 - 1130	26/06/34	LB437	0900 - 1130	29/06/34	MI349	1230 - 1500	29/06/34	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA303	1600 - 1800	26/06/34	LB472	1230 - 1500	28/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA304	1230 - 1500	29/06/34	LB475	1230 - 1500	24/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA305	1600 - 1800	27/06/34	LB571	1230 - 1500	24/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA306	0900 - 1130	28/06/34	LB572	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA307	1600 - 1800	25/06/34	LB585	0900 - 1130	26/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA308	0900 - 1130	26/06/34	LB586	1230 - 1500	26/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA309	0900 - 1130	27/06/34	LB587	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA310	1230 - 1500	26/06/34	LI200	1230 - 1500	28/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA313	1600 - 1800	24/06/34	LI210	0900 - 1130	26/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA321	0900 - 1130	24/06/34	LI211	0900 - 1130	25/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA322	1230 - 1500	26/06/34	LI212	1230 - 1500	27/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA331	0900 - 1130	25/06/34	LI310	1230 - 1500	24/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔
LA332	1230 - 1500	27/06/34	LI311	1230 - 1500	24/06/34	MI349	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐	๒๔/๐๖/๓๔	MI334	๐๙๐๐ - ๑๑๓๐</	

COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE	COURSE	TIME	DATE
PC319	1230 - 1500	25/06/34	PH320	0900 - 1130	26/06/34	PD520	1000 - 1200	27/06/34	SO374	1230 - 1500	24/06/34
PC327	1600 - 1800	25/06/34	PH340	1000 - 1130	28/06/34	PD531	0900 - 1130	25/06/34	SO378	1230 - 1500	28/06/34
PC329	0900 - 1130	27/06/34	PH343	1230 - 1500	29/06/34	PD508	0900 - 1130	29/06/34	SO388	1600 - 1800	28/06/34
PC333	1230 - 1500	26/06/34	PH414	0900 - 1130	24/06/34	PD471	0900 - 1130	29/06/34	SO387	1600 - 1800	24/06/34
PC343	1230 - 1500	23/06/34	PH416	1230 - 1500	26/06/34	PD491	ตามหลักสูตร ๘๔		SO333	1800 - 1800	29/06/34
PC345	0900 - 1130	27/06/34	PH421	1230 - 1500	26/06/34	PD482	ตามหลักสูตร ๘๔		SO464	1230 - 1500	29/06/34
PC349	0900 - 1130	29/06/34	PH422	1230 - 1500	29/06/34	PD404	ตามหลักสูตร ๘๔		SO474	1600 - 1800	27/06/34
PC350	0900 - 1130	28/06/34	PH424	1230 - 1500	24/06/34	PD496	1230 - 1500	24/06/34	SO477	1600 - 1800	28/06/34
PC355	0900 - 1130	26/06/34	PH426	1230 - 1500	26/06/34	PD503	1230 - 1500	26/06/34	SO483	1600 - 1800	28/06/34
PC383	0900 - 1130	25/06/34	PH427	1230 - 1500	27/06/34	PD504	1230 - 1500	29/06/34	SO492	0900 - 1130	29/06/34
PC365	0900 - 1130	26/06/34	PH428	1230 - 1500	25/06/34	PD401	1230 - 1500	27/06/34	ST103	1230 - 1500	29/06/34
PC405	1230 - 1500	25/06/34	PH429	1230 - 1500	25/06/34	PD402	1230 - 1500	26/06/34	ST203	0900 - 1130	28/06/34
PC407	0900 - 1130	27/06/34	PH454	0900 - 1130	27/06/34	PD469	1230 - 1500	25/06/34	ST204	1230 - 1500	26/06/34
PC409	1230 - 1500	28/06/34	PH456	1230 - 1500	24/06/34	PD405	0900 - 1130	26/06/34	ST205	1230 - 1500	28/06/34
PC483	ตามหลักสูตร ๘๔		PH457	1230 - 1500	26/06/34	PD100	1600 - 1800	29/06/34	ST206	0900 - 1130	26/06/34
PE103	1600 - 1800	25/06/34	PH464	1230 - 1500	25/06/34	PD101	1600 - 1800	28/06/34	ST208	1230 - 1500	27/06/34
PE211	ตามหลักสูตร ๘๔		PH484	1230 - 1500	24/06/34	PD103	1600 - 1800	27/06/34	ST209	1230 - 1500	28/06/34
PE212	ตามหลักสูตร ๘๔		PL201	1230 - 1500	25/06/34	PD105	0900 - 1130	26/06/34	ST210	0900 - 1130	27/06/34
PE222	1230 - 1500	27/06/34	PL202	0900 - 1130	26/06/34	PD107	1230 - 1500	24/06/34	ST213	1230 - 1500	26/06/34
PE231	ตามหลักสูตร ๘๔		PL212	0900 - 1130	26/06/34	PD205	1230 - 1500	19/06/34	ST304	0900 - 1130	29/06/34
PE232	ตามหลักสูตร ๘๔		PS102	1600 - 1800	25/06/34	PD210	1230 - 1500	25/06/34	ST305	0900 - 1130	29/06/34
PE241	ตามหลักสูตร ๘๔		PS110	1600 - 1800	29/06/34	PD213	0900 - 1130	28/06/34	ST311	0900 - 1130	28/06/34
PE242	ตามหลักสูตร ๘๔		PS190	0900 - 1130	25/06/34	PD223	0900 - 1130	25/06/34	ST312	1230 - 1500	26/06/34
PE244	1230 - 1500	25/06/34	PS202	0900 - 1130	27/06/34	PD224	1230 - 1500	29/06/34	ST313	0900 - 1130	29/06/34
PE248	0900 - 1130	29/06/34	PS203	1230 - 1500	28/06/34	PD225	0900 - 1130	29/06/34	ST331	1230 - 1500	24/06/34
PE261	ตามหลักสูตร ๘๔		PS205	1230 - 1500	25/06/34	PD229	0900 - 1130	27/06/34	ST332	0900 - 1130	28/06/34
PE273	ตามหลักสูตร ๘๔		PS210	1230 - 1500	28/06/34	PD234	1230 - 1500	28/06/34	ST333	0900 - 1130	24/06/34
PE274	ตามหลักสูตร ๘๔		PS215	1600 - 1800	25/06/34	PD236	0900 - 1130	29/06/34	ST351	0900 - 1130	29/06/34
PE281	ตามหลักสูตร ๘๔		PS219	0900 - 1130	28/06/34	PD242	1230 - 1500	26/06/34	ST354	ตามหลักสูตร ๘๔	
PE301	0900 - 1130	25/06/34	PS220	1600 - 1800	25/06/34	PD313	1230 - 1500	26/06/34	ST411	1230 - 1500	27/06/34
PE302	1230 - 1500	27/06/34	PS230	1230 - 1500	25/06/34	PD331	1230 - 1500	26/06/34	ST412	1230 - 1500	28/06/34
PE313	ตามหลักสูตร ๘๔		PS231	0900 - 1130	27/06/34	PD336	0900 - 1130	27/06/34	ST433	1230 - 1500	26/06/34
PE314	ตามหลักสูตร ๘๔		PS250	1600 - 1800	28/06/34	PD337	0900 - 1130	27/06/34	ST435	0900 - 1130	24/06/34
PE324	1230 - 1500	24/06/34	PS251	0900 - 1130	29/06/34	PD344	1230 - 1500	27/06/34	ST436	1230 - 1500	24/06/34
PE326	1230 - 1500	28/06/34	PS252	1600 - 1800	27/06/34	PD415	1230 - 1500	27/06/34	ST437	ตามหลักสูตร ๘๔	
PE328	1230 - 1500	24/06/34	PS253	1230 - 1500	17/06/34	PD416	1230 - 1500	27/06/34	ST439	0900 - 1130	25/06/34
PE331	ตามหลักสูตร ๘๔		PS254	1230 - 1500	16/06/34	PD414	1230 - 1500	27/06/34	TH101	1230 - 1500	24/06/34
PE332	ตามหลักสูตร ๘๔		PS290	0900 - 1130	29/06/34	PD424	1230 - 1500	27/06/34	TH102	1600 - 1800	24/06/34
PE333	ตามหลักสูตร ๘๔		PS293	0900 - 1130	24/06/34	PD434	1230 - 1500	26/06/34	TH103	1600 - 1800	27/06/34
PE340	ตามหลักสูตร ๘๔		PS305	1230 - 1500	29/06/34	PD442	1230 - 1500	26/06/34	TH104	0900 - 1130	26/06/34
PE351	0900 - 1130	25/06/34	PS310	1600 - 1800	26/06/34	RC263	1230 - 1500	24/06/34	TH231	1230 - 1500	24/06/34
PE352	ตามหลักสูตร ๘๔		PS311	1600 - 1800	25/06/34	RC265	ตามหลักสูตร ๘๔		TH232	0900 - 1130	26/06/34
PE361	0900 - 1130	26/06/34	PS315	1230 - 1500	26/06/34	RC272	ตามหลักสูตร ๘๔		TH243	1230 - 1500	26/06/34
PE362	ตามหลักสูตร ๘๔		PS316	1230 - 1500	24/06/34	RC285	1230 - 1500	26/06/34	TH244	1230 - 1500	28/06/34
PE371	ตามหลักสูตร ๘๔		PS317	1230 - 1500	19/06/34	RC267	0900 - 1130	26/06/34	TH245	1600 - 1800	28/06/34
PE372	ตามหลักสูตร ๘๔		PS320	1230 - 1500	28/06/34	RC483	ตามหลักสูตร ๘๔		TH247	0900 - 1130	25/06/34
PE384	ตามหลักสูตร ๘๔		PS321	1230 - 1500	27/06/34	RC484	0900 - 1130	29/06/34	TH254	0900 - 1130	26/06/34
PE386	ตามหลักสูตร ๘๔		PS325	0900 - 1130	28/06/34	RC467	ตามหลักสูตร ๘๔		TH256	0900 - 1130	28/06/34
PE388	0900 - 1130	25/06/34	PS328	1230 - 1500	26/06/34	RC203	0900 - 1130	26/06/34	TH321	0900 - 1130	25/06/34
PE391	ตามหลักสูตร ๘๔		PS330	1230 - 1500	25/06/34	RE304	0900 - 1130	26/06/34	TH331	1230 - 1500	25/06/34
PE392	ตามหลักสูตร ๘๔		PS332	1230 - 1500	29/06/34	RE305	0900 - 1130	26/06/34	TH332	1600 - 1800	25/06/34
PE415	ตามหลักสูตร ๘๔		PS333	1230 - 1500	28/06/34	RE402	1230 - 1500	24/06/34	TH343	1230 - 1500	25/06/34
PE425	0900 - 1130	25/06/34	PS335	0900 - 1130	24/06/34	RE403	0900 - 1130	26/06/34	TH345	1230 - 1500	26/06/34
PE427	1230 - 1500	25/06/34	PS337	0900 - 1130	25/06/34	RE404	1230 - 1500	26/06/34	TH347	0900 - 1130	29/06/34
PE433	ตามหลักสูตร ๘๔		PS338	1230 - 1500	29/06/34	RS101	1230 - 1500	26/06/34	TH351	0900 - 1130	26/06/34
PE457	ตามหลักสูตร ๘๔		PS340	0900 - 1130	29/06/34	RS102	0900 - 1130	26/06/34	TH354	1230 - 1500	26/06/34
PE461	ตามหลักสูตร ๘๔		PS343	0900 - 1130	26/06/34	RS201	1230 - 1500	26/06/34	TH356	1230 - 1500	28/06/34
PE469	ตามหลักสูตร ๘๔		PS345	1230 - 1500	25/06/34	RS202	0900 - 1130	28/06/34	TH357	1600 - 1800	25/06/34
PE482	ตามหลักสูตร ๘๔		PS351	0900 - 1130	27/06/34	SC103	1600 - 1800	29/06/34	TH358	1230 - 1500	25/06/34
PE494	1230 - 1500	28/06/34	PS352	1230 - 1500	29/06/34	SI203	0900 - 1130	24/06/34	TH431	1230 - 1500	24/06/34
PH103	1600 - 1800	29/06/34	PS359	0900 - 1130	24/06/34	SI401	1230 - 1500	27/06/34	TH432	0900 - 1130	27/06/34
PH106	0900 - 1130	27/06/34	PS361	0900 - 1130	25/06/34	SI462	1230 - 1500	28/06/34	TH433	1230 - 1500	28/06/34
PH106	1230 - 1500	26/06/34	PS364	1600 - 1800	27/06/34	SI403	1230 - 1500	25/06/34	TH439	1230 - 1500	27/06/34
PH111	0900 - 1130	27/06/34	PS368	0900 - 1130	25/06/34	SK201	0900 - 1130	26/06/34	TH444	1230 - 1500	29/06/34
PH112	0900 - 1130	28/06/34	PS371	1600 - 1800	24/06/34	SK202	1230 - 1500	29/06/34	TH445	0900 - 1130	27/06/34
PH134	1230 - 1500	27/06/34	PS387	1230 - 1500	24/06/34	SN101	1230 - 1500	25/06/34	TH453	0900 - 1130	24/06/34
PH212	0900 - 1130	29/06/34	PS390	1230 - 1500	25/06/34	SN102	0900 - 1130	28/06/34	TH454	1600 - 1800	28/06/34
PH214	0900 - 1130	27/06/34	PS394	0900 - 1130	29/06/34	SN201	0900 - 1130	27/06/34	TH456	0900 - 1130	24/06/34
PH215	0900 - 1130	27/06/34	PS405	1600 - 1800	25/06/34	SN202	0900 - 1130	25/06/34	TH503	1230 - 1500	28/06/34
PH217	0900 - 1130	25/06/34	PS414	0900 - 1130	26/06/34	SN301	1230 - 1500	26/06/34	TH503	1600 - 1800	24/06/34
PH218	0900 - 1130	24/06/34	PS415	1230 - 1500	27/06/34	SN302	1230 - 1500	26/06/34	TR204	1230 - 1500	27/06/34
PH222	0900 - 1130	25/06/34	PS420	1600 - 1800	24/06/34	SN411	1230 - 1500	28/06/34	TR402	0900 - 1130	24/06/34
PH223	1230 - 1500	26/06/34	PS421	0900 - 1130	27/06/34	SO103	1600 - 1800	26/06/34	TR403	0900 - 1130	28/06/34
PH225	0900 - 1130	24/06/34	PS423	1230 - 1500	26/06/34	SO222	1230 - 1500	27/06/34	TR404	0900 - 1130	28/06/34
PH226	0900 - 1130	26/06/34	PS428	1230 - 1500	27/06/34	SO243	1600 - 1800	26/06/34	TO210	0900 - 1130	25/06/34
PH235	0900 - 1130	27/06/34	PS430	0900 - 1130	24/06/34	SO244	0900 - 1130	26/06/34	TO301	1230 - 1500	26/06/34
PH240	0900 - 1130	26/06/34	PS431	1230 - 1500	25/06/34	SO263	0900 - 1130	28/06/34	TO311	1230 - 1500	28/06/34
PH274	1230 - 1500	27/06/34	PS435	ตามหลักสูตร ๘๔		SO268	1600 - 1800	27/06/34	TO331	1230 - 1500	25/06/34
PH312	0900 - 1130	25/06/34	PS436	0900 - 1130	24/06/34	SO269	0900 - 1130	26/06/34	TO352	0900 - 1130	26/06/34
PH314	0900 - 1130	29/06/34	PS437	1230 - 1500	29/06/34	SO267	0900 - 1130	26/06/34	TO411	0900 - 1130	25/06/34
PH322	0900 - 1130	29/06/34	PS445	1600 - 1800	29/06/34	SO291	0900 - 1130	24/06/34	TO413	1230 - 1500	28/06/34
PH324	0900 - 1130	27/06/34	PS446	0900 - 1130	26/06/34	SO308	0900 - 1130	27/06/34	TO417	0900 - 1130	28/06/3

ชาวรามฯ มองข่าวรามฯ



คุณฉวีพร เอมอ่อน

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์

"ข่าวรามฯ นักศึกษามองกันยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไร ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ส่วนมากจะรู้จักจากอาจารย์ในห้องบรรยายเท่านั้น วิชาถูกอยู่แล้ว ควรแนะนำให้นักศึกษาเป็นสมาชิกมาก ๆ หรือขอใบข่าวรามฯ ที่มีความน่าสนใจ ควรปรับปรุงในเรื่องประชาสัมพันธ์เท่าที่สมควรจะเป็นนักศึกษาปี 1 เท่านั้น ที่รู้จักซึ่งก็จะเป็นนักศึกษาที่มาฟังบรรยายที่รามฯ เท่านั้น ควรจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ไม่มาฟังบรรยายรู้จักด้วย"



ศรีอันทรา วีระผล

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์

"ข่าวรามฯ นับเป็นสิ่งความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวรามฯ ทุกท่าน มุกได้สมัครเป็นสมาชิกข่าวรามฯ ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ข่าวรามฯ ทำให้มุกได้รับความรู้และได้รับทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านกิจกรรม สังคม และกาเรียนของมหาวิทยาลัย โดยที่มุกไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยทุกวัน เป็นการประหยัดเวลาและเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก มุกมีความคิดว่าข่าวรามฯ ที่คณะผู้จัดทำนั้น ทำได้ดีมากแล้ว ถ้าจะเพิ่มเนื้อหาสาระข่าวของชาวรามฯ และข่าวในบึงเมืองก็จะดีมาก"

"มุกต้องขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำ ที่จัดทำข่าวรามฯ ให้พวกเราชาวรามฯ ได้รับประโยชน์และความรู้ทั่วถึงกัน มุกขอเป็นกำลังใจให้ข่าวรามฯ อยู่คู่มหาวิทยาลัยตลอดไป และขอเชิญชวนเพื่อนชาวรามฯ ทุกท่านมาเป็นสมาชิกข่าวรามฯ และทุกท่านจะได้รับประโยชน์กันถ้วนทั่ว 75 ศตวรรษค่ะ"



เมื่อก บวรฤทธิ์

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ อายุ 74 ปี

"ข่าวรามฯ เป็นสื่อทั้งในด้านความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษาต่อกันนักศึกษาด้วยกัน เท่าที่ข่าวรามฯ ได้ดำเนินการมานับว่าดีแล้ว แต่ถ้าหากเป็นไปได้ ออกจะโง่งงกว่าที่รู้อยู่แล้วที่อยู่นอกขอบเขตของรามฯ โดยเพิ่มข่าววิชาการของรามฯ ให้มากขึ้น ออกให้เปิดคอลัมน์ "ท่านฐานเราตอบ" เพื่อให้เป็นเวทีระดมความรู้ของนักศึกษา"



วิจิ คุ้มแก้ว

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1

"ข่าวรามฯ คำแห่งทำให้รู้เรื่องราวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และให้ความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่รู้ เช่น ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยมีการทำอะไรบ้าง ฯลฯ"



วิจิตร พันธุ์เครือบุตร

นักศึกษารัฐวิทยาโท สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

"จัดได้ว่า ผลงานที่ผ่านมามีมาก สมกับคำขวัญที่ว่า "ข่าวรามฯ พันเหตุการณ์ อันข่าวรามฯ" อย่างไรก็ตามก้าวต่อไป ก็ควรพัฒนาขึ้นทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ นั่นคือเพิ่มพูนขึ้นเพื่อกระจายข่าวได้ทุกคณะวิชามากขึ้น สำหรับคุณภาพนั้นควรเพิ่มคอลัมน์ที่ทันเหตุการณ์บ้าง นอกจากนี้ข่าวบางอย่างไม่ควรเขียนเยิ่นเย้อไป เช่น ข่าวผลการประชุมครบ ครรชฎประระสำคัญได้เสีย ทั้งนี้เพื่อสื่อถึงแก่นของข่า"



นงกาวญ เตชเด่นถึงชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์

"เพราะเป็นชาวรามฯ ออกทราบความเป็นไปภายในรามฯ จึงต้องอ่านข่าวรามฯ รู้ลึกกว่าข่าวรามฯ มีการพัฒนาทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาสาระ คอลัมน์ "เราภูมิใจที่คนทั่วไป"

น่าจะมิกอดมน ออกให้มิกอดมนที่เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมทุกเรื่อง ที่ผ่านมามีในเรื่องการแต่งกายเรียบร้อย ก็เห็นว่าดี แต่ฉบับหลัง ๆ ไม่มีเลย ไม่ทราบว่าจะเลิกไปแล้วหรืออย่างไร อีกเรื่องที่ยังฝากไว้พิจารณาคือ ความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย ออกให้ข่าวรามฯ เป็นสื่อกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด และน่าจะมีการเสนออย่างต่อเนื่อง เช่น ในแต่ละฉบับให้ลงคำขวัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เรามีตระหนักหลายแห่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเกล้าไปด้วยขอไม่ทราบว่าจะหน่วยงานใดจะช่วยจัดการให้เป็นตระหนักที่สะอาดได้ หลาย ๆ คณะฝากเข้ามา"



เกษมศักดิ์ ทวีสวัสดิ์วัฒนา

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

"ผมเป็นสมาชิกข่าวรามฯ ประจำทุกปี โดยสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ปีแรก (2530) ที่ผมได้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษา ม.ร. ตั้งที่ประทับใจผมมากที่สุดคือกรเสนอข่าวและวิทยากร ตลอดจนเกิดความรู้ต่าง ๆ ที่นักศึกษาไม่อาจจะมีความรู้กันคนทั่วได้ด้วยตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์ต่อนักศึกษาทุก คนสุดท้ายนี้ขอสนับสนุนให้ข่าวรามฯ ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนให้แก่มหาวิทยาลัย"



ไกรธ พงศ์ธาดาพร

นักศึกษา

"ออกให้ข่าวรามฯ คำแห่งออกให้เร็วขึ้น ให้ลงตามกำหนดและให้เพิ่มเติมให้มากขึ้น ให้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับนักศึกษา เกี่ยวกับกรเรียน การสอน การสอน ความรู้ทั่วไปให้มากขึ้น"



กุศิก อำนวยชัย

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์

"จากช่วงที่ผ่านมามีข่าวรามฯ ก็ได้ให้ความรู้ทางด้านต่าง ๆ มากมาย แต่อยากจะให้ข่าวรามฯ ได้บอกข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยทุก ๆ ด้านให้มากยิ่งขึ้น และอยากจะได้ให้ข่าวภายในประเทศมาลงด้วยเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รู้ถึงสภาพความเคลื่อนไหวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น และอยากจะได้ให้ข่าวรามฯ บริการข่าวรามฯ ให้ทั่วถึงเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีนักศึกษาจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับรู้ข่าวรามฯ ขอฝากให้มีการประชาสัมพันธ์สิ่งที่นำเสนอให้มากที่สุดทั้งในข่าวรามฯ ก็ควรที่จะขอข่าวให้รู้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีค่ากับที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำและบริหารสื่อในรูปแบบนี้ขึ้นมา"



ปิยะพร นาคี

นักศึกษา

"อยากให้อ่านข่าวรามฯ ข่าวลือข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับนักศึกษา เพราะบางที่นักศึกษาไม่ได้มาฟังบรรยายแต่เป็นสมาชิกข่าวรามฯ จะได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรามฯ ได้ อีกอย่างหนึ่งข่าวรามฯ น่าจะมีลักษณะ"

คล้ายกับหนังสือพิมพ์รายวัน เพราะนักศึกษารามฯ ค่าแพงส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์กันมากนัก เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจส่วนตัวมีบริด จึงไม่สามารถซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเป็นประจำได้ ดังนั้น ควรช่วยเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญซึ่งนักศึกษาควรรับรู้ ก่อนเป็นบัณฑิตที่ดีโดยมีจิตสำนึกในการรับใช้ประเทศชาติในอุดมคติด้วย"



อภิญญาพันธุ์ บุญวิเศษ

นักศึกษา

"ก็ดีสามารถให้นักศึกษาได้ทราบความเป็นไปของมหาวิทยาลัยในช่วงต่าง ๆ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะนั้น นักศึกษาที่ได้รับทราบทำให้เกิดความกระตือรือร้นในเรื่องข่าวต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลในด้านความร่วมมือ ร่วมใจ ทำให้เกิดประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยก็จะก้าวหน้า เป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายในและภายนอกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น"



นิพน ทยะนา

นักศึกษา

"ข่าวรามฯ คำแห่งทำให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยและความรู้ ในเรื่องกระบวนการวิชาที่ลงทะเบียนเรียน แนวโน้มการออกสอบ และแนววิธีการสอน การทำความเข้าใจของกระบวนการวิชานั้น ๆ"



มันชาติ สุวรรณงษ์

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์

"ดีฉันเคยสมัครรับข่าวรามฯ คำแห่ง เมื่อตอนเข้าเป็นนักศึกษาปี 1 มีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาสาระที่พอใช้ได้ แต่ออกให้ลงบทความที่น่าสนใจก็ยังไม่ค่อยมี"

ตารางออกอากาศรายการเตรียมสอบ

ภาคฤดูร้อน/2533

ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2534

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รายการ 2 ความถี่ 8.46 กิโลเฮิรตซ์ (A.M.)

กระบวนการวิชา	วันออกอากาศ	เวลาออกอากาศ
AC 101	9 พ.ค.	14.00 - 16.00
AC 201	3 พ.ค.	16.00 - 18.00
AC 203	7 พ.ค.	14.00 - 16.00
EC 111	1 - 2 พ.ค.	21.00 - 22.00
EC 112	10 - 11 พ.ค.	08.00 - 09.00
EN 101	6 พ.ค.	14.00 - 16.00
EN 102	7 พ.ค.	16.00 - 18.00
EN 201	7 พ.ค.	09.00 - 11.00
EN 202	10 พ.ค.	16.00 - 18.00
GM 203	1, 3 พ.ค.	11.00 - 11.30
	9 พ.ค.	08.00 - 09.00
GM 204	2 พ.ค.	11.00 - 11.30
	4 พ.ค.	14.00 - 16.00
GM 303	8 พ.ค.	14.00 - 16.00
GM 304	5 พ.ค.	09.00 - 11.00
GM 306	6 พ.ค.	09.00 - 11.00
HI 101	10 พ.ค.	09.00 - 11.00
LA 106	4 พ.ค.	08.00 - 10.00
LA 122	1 - 5 พ.ค.	18.30 - 19.00
	6 พ.ค.	16.00 - 18.00
LA 203	2 พ.ค.	22.00 - 23.00
	7 พ.ค.	21.00 - 23.00
	8 - 9 พ.ค.	22.00 - 23.00
	10 - 11 พ.ค.	21.00 - 22.00
LA 204	4 พ.ค.	16.00 - 18.00
LA 205	9 พ.ค.	16.00 - 18.00
LA 206	1 - 2 พ.ค.	14.00 - 15.00
LA 208	10 พ.ค.	14.00 - 16.00
LA 213	8 พ.ค.	16.00 - 18.00
LA 221	8 - 11 พ.ค.	11.00 - 11.30
LA 307	5 พ.ค.	16.00 - 18.00
LA 310	11 พ.ค.	14.00 - 16.00
LA 322	3 พ.ค.	14.00 - 16.00
LA 335	6 - 11 พ.ค.	18.30 - 19.00
LA 407	1 - 3 พ.ค.	08.00 - 10.00
LB 103	6 - 7 พ.ค.	08.00 - 09.00
MA 113	5 พ.ค.	14.00 - 16.00
MB 203	1 - 2 พ.ค.	10.00 - 11.00
MC 110	8 - 9 พ.ค.	21.00 - 22.00
MK 203	3 - 4 พ.ค.	10.00 - 11.00
PC 103	1 - 2 พ.ค.	17.00 - 18.00
PS 110	5 - 6 พ.ค.	21.00 - 22.00
	11 พ.ค.	16.00 - 18.00
PS 251	11 พ.ค.	09.00 - 11.00
PS 290	4 - 7 พ.ค.	11.00 - 11.30
	9 พ.ค.	09.00 - 11.00
PS 420	1 - 2 พ.ค.	15.00 - 16.00
SC 103	8 พ.ค.	08.00 - 11.00
TH 101	1 - 2 พ.ค.	16.00 - 17.00



ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์การศึกษา

ภาคฤดูร้อนเปิดการศึกษา 2534

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2534

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2534

07.00-07.30 น. LA 335 (ครั้งที่ 1) สรุปรื่องนิติกรรม

รศ.ดร.วารี นาสกุล

22.00-22.30 น. LA 209 (ครั้งที่ 1)

รศ.โสมภณ อรรถพิศาลโสมภณ

22.30-23.00 น. สรุปรื่อง EC 112 (ครั้งที่ 1)

รศ.เอนก เขียวธาวว

23.00-23.30 น. สรุปรื่อง PS 251 (ครั้งที่ 1)

รศ.เสถียร เหลืองอร่าม

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2534

07.00-07.30 น. สรุปรื่อง LA 335 (ครั้งที่ 2) สรุปรื่องซื้อขาย

รศ.ดร.วารี นาสกุล

22.00-22.30 น. สรุปรื่อง LA 209 (ครั้งที่ 2)

รศ.โสมภณ อรรถพิศาลโสมภณ

22.30-23.00 น. สรุปรื่อง EC 112 (ครั้งที่ 2)

รศ.เอนก เขียวธาวว

23.00-23.30 น. สรุปรื่อง PS 251 (ครั้งที่ 2)

รศ.เสถียร เหลืองอร่าม

LA 332

ภาคฤดูร้อน เปิดการศึกษา 2533

ให้นักศึกษา ศึกษาตามหัวข้อและมาตราดังต่อไปนี้

(1) วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

1.1 ฟ้องคดีอาญาและคดีสวนเหตุฟ้อง

มาตรา 158 (5) (6) (7), 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171

1.2 การพิจารณา

มาตรา 172, 172 ทวิ, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181

1.3 คำพิพากษาและคำสั่ง

มาตรา 182, 184, 185, 190, 192

(2) อุทธรณ์

มาตรา 193, 193 ทวิ, 194, 195, 196, 198, 198 ทวิ, 202, 208, 212, 213, 215

(3) ฎีกา มาตรา 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225

หมายเหตุ เมื่อปี พ.ศ. 2532 มีการแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา หลายมาตรา มาตราที่มีการแก้ไขและอยู่ในขอบเขตของวิชา 332 คือ มาตรา 173, 192, 193 ทวิ, 198, 198 ทวิ, 200, 218, 219, 220, 224

ในการสอบ ให้นักศึกษาใช้ตัวบทที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้

หากนักศึกษายังไม่มีความพร้อมที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ขออิม

ต้นฉบับด้วยทบทวนหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร

ได้ที่เจ้าหน้าที่ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์

รศ.ประธาน บุญโสภาภัย, ผศ.กฤษณะ พานิชย์

กติธรรม

เมื่อใดเกิดความผิดปกติขึ้นแม้ว่า เราต้องดีกว่าเราไม่ได้ เมื่อนั้นให้รู้ว่านั้นคือกำลังคิดแข่งดี ซึ่งไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความผิด ความไม่ชอบ พึงพยายามหยุดความคิดนั้นเสียให้ได้ ถ้าปรารถนาจะ



ผลทดสอบภาค 2/2533 ประเภทเพิ่มเติมต่อจาก "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่ 52 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานทะเบียนของคณะทุกคณะ สำหรับผลสอบที่ประกาศภายในวันที่ 29 เมษายน 2534 มีดังนี้

คณะนิติศาสตร์

ทุกรหัสวิชาจะประกาศผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2534

คณะบริหารธุรกิจ

AC 103 AC 201 AC 203 AC 414 AC 404 AP 203 GM 304 GM 306 GM 406 GM 413 HO 406 IN 303 IN 304 IN 305 IN 402 IN 404 IN 405 MB 203 MB 303 MB 309 MK 302 MK 303 MK 309 MK 404 RE 304 RE 403 SI 203 SI 403 TR 203

คณะมนุษยศาสตร์

EN 101 EN 102 EN 202 EN 203 EN 357 EN 364 EN 456 FL 323 FR 234 FR 253 FR 312 FR 359 FR 431 FR 451 GN 316 GN 322 GN 355 GN 357 GN 372 GN 433 GN 455 GN 459 HI 101 HI 102 HI 330 HI 334 HI 351 HI 451 HI 486 LB 283 LB 322 LB 355 LB 433 LB 586 LI 417 LI 332 LI 392 MC 113 MC 122 MC 130 MC 311 MC 312 MC 425 SN 102 SN 201 SN 301 SN 302 SO 243 SO 244 SO 265 SO 267 SO 385 SO 474 TH 104 TH 252 TH 431 TH 444 PY 100

คณะศึกษาศาสตร์

EA 334 EA 423 EA 430 EA 438 EF 105 EF 203 EF 233 EF 234 EF 235 EF 333 EF 334 EF 335 EF 343 EF 344 EF 346 EF 353 EF 363 EF 369 EF 373 EF 374 EF 383 EF 393 GE 265 PC 204 PC 215 PC 245 PC 263 PC 267 PC 304 PC 309 PC 313 PC 345 PC 355 PC 405 PE 241 PE 242 PE 244 PE 274 PE 261 PE 388 PE 425 RC 272 RC 463

คณะวิทยาศาสตร์

AG 103 CH 111 CH 112 C5 339 MA 112 ST 203 ST 206 ST 208 ST 209

คณะรัฐศาสตร์

PS 110 PS 190 PS 202 PS 250 PS 251 PS 254 PS 293 PS 328 PS 358 PS 364 PS 420 PS 439 PS 451 PS 464 PS 471 PS 492 PS 494

คณะเศรษฐศาสตร์

EC 212 EC 312 EC 323 EC 332 EC 341 EC 342 EC 343 EC 344 EC 345 EC 405 EC 416 EC 432 EC 439 EC 463 EC 472 EC 477 EC 487 EC 497

รับสมัครงาน

■ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 วุฒิ ๖ วิชาเอกโททาง การปกครอง วรรณคดีศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 วุฒิ ๖ วิชาเอกโททางวนศาสตร์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซอยทิพบุรวัฒนา 7 อ.พระรามหก ร.ม.คลองประปา ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2534

■ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ๖ วุฒิปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯ อายุไม่เกิน 27 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระบบหน่วยกิต
2. พนักงานสหกรณ์ ๖ วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยกรรมทุกสาขา อายุไม่เกิน 25 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.7 ในระบบหน่วยกิต

ผู้สนใจสมัครได้ที่หน่วยการพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เลขที่ 212 อ.พระรามที่ 9 หัวขวาง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2534

■ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ๖ ๖ วิชาเอกโททางวิทยาศาสตร์สาขาเคมี สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฯ

ผู้สนใจสมัครได้ที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 จุฬา ฯ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2534

■ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ๖ วุฒิ ปวช. ทางเคมีอุตสาหกรรม หรือ เคมีปฏิบัติการ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2534

■ โทยทรี วี.อี.ซี. 3 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหาร ๖ วิชาเอกโททางวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ที่ฝ่ายผลิตอาหาร โทยทรี วี.อี.ซี. 3 อาคารวานิช ชั้น 2 อ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2534

พบผู้รับงาน

ส่วนหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา วช.ก็เป็นในลักษณะให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษา ทางด้านสังคมจิตวิทยา ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะทว่าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ ผมได้เสนอหลายเรื่องที่ดีว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เช่น ขอให้รัฐบาลริบเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เรื่องแหล่งบ่อนอบูชา ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการใช้เทคโนโลยีของรัฐ เช่น วิทยุโทรทัศน์ เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่แนวคิดให้คนรักชาติ รักความเป็นไทย และมีจิตสำนึกในทางประชาธิปไตย วช.วช.ก็เสนอไป

ทางด้านสถานิติบัญญัติ ส่วนใหญ่ก็เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาว่ากฎหมาย ผมคิดว่าให้ทำหน้าที่นี้คือเหตุด้วยผลเป็นรูปธรรม และใช้หลักนิติศาสตร์ที่ผมได้เรียนมาเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

ผมยืนยันว่าตำแหน่งเหล่านี้ผมไม่ได้ไปวิ่งเต้นที่จะเป็นนะครับ และอธิการบดีทั้งหลายที่ได้รับแต่งตั้งก็ไม่มีใครไปวิ่งเต้นที่จะเป็น ที่ต้องพูดเพราะมีบางคนไปพูดทำนองว่าผมไปวิ่งเต้น จริง ๆ แล้วผมไม่ได้วิ่งเต้นล่วงหน้าก่อน แต่เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว ผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะเดียวกัน ผมยืนยันว่า ผมเข้าไปโดยเป็นตัวแทนสาขาวิชาการ ซึ่งสาขาวิชาการมีความคิดเห็นอย่างใด มีอิสระอย่างไร ผมยืนอยู่ในจุดนั้น และจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

● ในฐานะที่อาจารย์ที่ภักดีที่ประจักษ์ต่อคุณธรรมดีแห่งประเทศไทย หัวใจรัก อุตสาหกรรมว่ามักโยบายใหม่ ๆ อะไรบ้างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้า

อธิการบดี สิ่งที่เราพยายามเร่งรัดและดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็คือ ความคล่องตัวหรือความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและที่ประชุมอธิการบดีอยู่ในขณะนี้ ขณะนี้เรากำลังหาหนทางและจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสระความคล่องตัวดังกล่าว

ว่าควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง เช่น ผมได้เสนอไปล่าสุดนี้ก็คือการที่ทบวงฯ ความมอบอำนาจการบริหารบุคคลทุก ๆ ระดับให้แก่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเอกชนตำแหน่งศาสตราจารย์ ความมอบอำนาจการพิจารณาหลักสูตรให้อยู่ที่สภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้ทบวงฯ ทราบเพื่อตรวจสอบ สิ่งสำคัญก็คือการต้องแก้ไขปัญหากฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ยังยากต่าง ๆ โดยตัดก่อนในทางกระจายอำนาจให้มากที่สุด เราได้เสนอให้รัฐทดลองใช้ระบบบริหารงบประมาณแบบ Block granted กับมหาวิทยาลัยดู เพราะระบบนี้จะทำให้การบริหารงบประมาณมีความคล่องตัวมากขึ้น

ส่วนใหญ่ก็กรรมใน ทบอ. เป็นกิจกรรมที่มองถึงมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยเรามีได้มุ่งเน้นที่ปัญหาเฉพาะเรื่อง ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการคิดและดำเนินการในสิ่งที่นำไปสู่ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มีอิสระมากขึ้นโดยลำดับ เพราะรัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้เป็นนโยบายไว้ด้วย

● ท่านอธิการบดีมีอะไรจะกล่าวกับชาวรามคำแหงอีกบ้าง อธิการบดี ผมขอเรียนยืนยันว่า ผมจะเป็นอธิการบดีที่รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผมจะไม่ทำงานเป็นนักงวอโอกาสที่จะผลาญเงินของมหาวิทยาลัย ผมจะไม่บริหารงานแบบฉาบฉวยเพียงในวาระที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อจะสร้างคะแนนนิยมโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง และความมั่นคงของมหาวิทยาลัย ผมจะไม่ผลาญรายได้โดยไม่คำนึงว่าในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยและประชาชนจะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่ ขอเพียงให้คะแนนนิยมในช่วงที่ตนเป็นอธิการบดีก็แล้วกัน เพื่อนอาจารย์ ชาวราชการ เจ้าหน้าที่ที่รักและเคารพครับ ผมให้สัญญาว่า ผมจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดจากการบริหารงานของผมในอนาคต ผมจะกินหยิ่งคอกูที่รามคำแหงโดยไม่หลบตีหน้าหนีไปไหน ถ้าผมกระทำสิ่งใดที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายล้มจม หรือไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัยและประชาชนแล้ว ผมยินดีรับผิดชอบทุกกรณีครับ

■ การประปาครบหลวงรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวนหลายอัตรา ๖ วิชาเอกโททางวิศวกรรม หรือสาขาอื่นโดยเขียนคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต สามารถเขียนและใช้ภาษา Fortran หรือ Cobol มีประสบการณ์ใช้เครื่อง Mainframe หรือ Minol Computer อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องพ้นการระงับการทหารแล้ว

ผู้สนใจสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่การประปาครบหลวง อ.พระราชจีน กรุงเทพฯ หรือ โทรศัทพ์ 574-0806 - 35 ต่อ 304 - 307

■ สำนักงานเลขาธิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานธุรการจัดตัว ๖ วุฒิ ปวช. - ปวส. ทาง

พาณิชยกรรม สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ดี หรือ ป.ก.ศ.สูงวิชาเอกบรรณารักษ์

2. พนักงานพัสดุจัดตัว ๖ วุฒิ ปวช. - ปวส. ทางพาณิชยกรรม

3. พนักงานจดหมายเหตุจัดตัว ๖ วุฒิ ปวช. ป.ก.ศ.สูงทางพาณิชยกรรม

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจัดตัว ๖ วุฒิ ปวช. ทางพาณิชยกรรม และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2534

หนังสือพิมพ์ ข่าวรวมคำแหง

1. ชื่อหนังสือพิมพ์: ข่าวรวมคำแหง
2. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
3. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
4. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
5. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
6. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
7. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
8. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
9. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
10. ชื่อผู้พิมพ์: ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)

กองจัดการ

ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)
หรือ ร.ร.0601.033.0332/2534.21.01(011-0121)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. นายสุชาติ สวัสดิ์	อธิการบดี	21. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	22. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	23. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	24. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
5. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	25. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
6. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	26. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
7. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	27. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
8. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	28. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
9. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	29. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
10. นายสมชาย วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	30. นายประจักษ์ วัฒนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



อภิปราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2534 ณ สำนักงานสภาอาจารย์ ม.ร.ค.และรัฐศาสตร์ร่วมกับสภาอาจารย์ ได้จัดอภิปรายเรื่อง "รัฐธรรมนูญยุค รสช." โดยมีผู้มาอภิปรายประกอบด้วย รศ.พงศ์เทวี ฤกษ์ตาบัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พิรหันธ์ พาลุช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รศ.ดร.โกกิต พลกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ร. โคธมิตร.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย นอกจากนี้มีผู้สนใจได้แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย 2 ราย คือ นายวิญชัย ไชยชนะ และ นายประพันธ์ศักดิ์ กมลเพชร ท่ามกลางความสนใจของนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างคับคั่ง

ปลัดทกว *ปลัดทกว*

สำหรับศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา เป็นหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัยและให้บริการแก่สังคมทางด้านนโยบายและการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนโยบายและการพัฒนาและให้บริการทางสังคมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ในการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมร่วมกัน กิจกรรมที่สำคัญของศูนย์วิจัยฯ จะเน้นการประสานความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย การสอนและการให้บริการทางสังคม

การจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานจากบริษัท เอ็ม. เอ็ม. ซี. สิทธิผล จำกัด และ มีตซูบิชิ มอเตอร์ส

คณะรัฐศาสตร์ขอเชิญ คณะอาจารย์ ช่างราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา และ

คณะเบ็บบ *ปลัดทกว*

อนุญาตให้ลงทะเบียนสอบซ่อมได้โดยไม่มีจำกัดหน่วยกิต

ส่วน ม.ร. 30 สอบซ่อมครั้งนี้จะแจกในช่วงการสอบในภาคฤดูร้อน/2533 ณ สำนักงานเลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือจะดูรายละเอียด ม.ร. 30 สอบซ่อมได้จาก "ข่าวรามคำแหง" ฉบับนี้ (หน้า 5 - 8)

หากนักศึกษามีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนสอบซ่อม ให้ติดต่อสอบถามได้จาก สวป. ชั้น 6 ก่อนการลงทะเบียน

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะจัดการบรรยายสรุปก่อนสอบซ่อมเพื่อเตรียมตัวสอบแก่นักศึกษาระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2534 โดยจะแจ้งตารางบรรยายแต่ละกระบวนวิชาให้ทราบต่อไป

ศูนย์สารนิเทศ ตามกำหนดการ ดังนี้

09.30 น. แยกรับเชิญ และคณาจารย์ พร้อมกันที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4

10.00 น. ปลัดทกว มหาวชิราวุธเดินทางมาถึงคณะรัฐศาสตร์

10.10 น. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน

10.20 น. ปลัดทกวฯ กล่าวในนามของหน่วยงานรัฐบาล

10.30 น. ผู้แทนบริษัท

อภ.บรรณารักษ

ข่าวรามคำแหงฉบับย่างเข้าสู่ปีที่ 21 ฉบับนี้ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่านได้ให้พรศนะข้อคิดเห็นและคำแนะนำแก่คณะผู้จัดทำซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานและการพัฒนาข่าวรามคำแหงให้มีประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและผู้อ่านอื่น ๆ โดยทั่วไป

ปัญหาการจราจรและข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพิมพ์และกองบรรณารักษซึ่งอยู่ห่างไกลกันมากต้องได้รับผลกระทบ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแก้ไขผิดพลาดไม่หมดจึงมีให้เห็นอยู่เสมอ ๆ ซึ่งต้องขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่านด้วย อย่างไรก็ดีตามคณะผู้จัดทำจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเต็มที่ตามความสามารถ และจะปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

จากข่าวรามคำแหงฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อปี 2514 ที่เริ่มดำเนินการพร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จนถึงขณะนี้ฉบับที่ 1 ปีที่ 21 รวม 20 ปีเต็มของการร่วมใช้มรดก การให้ความเสมอภาคและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก ๆ คณะของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผดผลดีเป็นอย่างไรย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของทุก ๆ คนอยู่แล้ว และปีนี้นี้รามคำแหงจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พฤษภาคมคณนี้ ก็ขอฝากบอกต่อ ๆ กันไปด้วย

ปรีชา พงศเทพ

ปลาวเทียบให้แสง รามคำแหงให้ทาง

เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด และ	10.50 น. ปลัดทกว มหาวชิราวุธ
มีตซูบิชิ มอเตอร์ส กล่าวมอบ	วิทยาสัย ทำพิธีเปิดศูนย์วิจัย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แก่	นโยบายและการพัฒนา คณะ
ศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา	รัฐศาสตร์ ณ อาคารคณะรัฐ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย	ศาสตร์ ชั้น 5 และเยี่ยมชม
รามคำแหง และมอบเอกสาร	บัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์
สิทธิแก้อธิการบดี	11.00 น. เสร็จพิธี
10.40 น. อธิการบดีมอบ	
ของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ	
ในนามมหาวิทยาลัย	

ขอเชิญชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา "รามคำแหง '34"
วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2534 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ชั้น 1

- พบกับ
- นิทรรศการแนะนำการเรียนการสอน
 - แนะนำแนวการศึกษาและอาชีพ
 - เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาใหม่
 - เจ้าหน้าที่บรรณารักษพิเศษ
 - กิจกรรมบนเวที

รู้ข่าวสาร หันเหตุการณ์ อ่านข่าวรามฯ
เชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่...
กองประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. 1 ชั้น 2
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)



งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3180900

ในวาระความมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าปก
เป็นรายเดือน
ในอนุญาตที่ 17/2528
ปทช. คลองจั่น